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๓.๑ ญัตติการเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 

แทบตำแหน่งท่ีว่าง
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ณ หอ้งประชมุสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดลำปาง

ผู้มาประชุม

๑. นายพิษญพล ประสาน ตำแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
๒. นายวสันต์ อุณหเลขจิตร ตำแหน่ง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (๑)
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๔. นายอำนวย วรญาณกุล ตำแหน่ง สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเมอืงลำปาง
๔. นายถาวร บปุผาเจริญ ตำแหน่ง สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเมอืงลำปาง
๖. นายณรงค์ พินธิสืบ ตำแหน่ง สมาขิกสภาองค์การบริหารสวนจังหวัด เขตอำ๓ อเมืองลำปาง
๗. นายประสิทธ้ี เตขะปลูก ตำแหน่ง สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเมอืงลำปาง
๘. บายวิเชยีร เรืองบุญมา ตำแหน่ง สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเมอืงลำปาง
๙. นายนิกร ธรรมสังกา ตำแหน่ง สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเมอืงลำปาง
๑๐. นายพิเซฐ ทินอยู่ ตำแหน่ง สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเกาะคา
๑๑. นายมิตร ธรรมวงค์ ตำแหน่ง สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอ เกาะคา
๑๒.นายบญุเลิศ แสนเทพ ตำแหน่ง สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำ๓ อแม่ทะ
๑๓.นายจรัญ รูปสะอาด ตำแหน่ง สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอแจ้หม่
๑๔.นายสมบุรณ์ รูปสะอาด ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอแจ้หม่
๑๔นายธีรพล ศรีวงษ์ ตำแหน่ง สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำ๓ องาว
๑๖.นายนิพนธ์ นันทะสี ตำแหน่ง สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภองาว
๑๗.นางสุปราณี เกิดมูล ตำแหน่ง สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอวังเหนือ
๑๘. นายรัตนขัย สมมี ตำแหน่ง สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอวังเหนือ
๑๙.นายบุญเขิด พรมศร ตำแหน่ง สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอห้างฉัตร
๒๐.นายจิรพิพัฒน์ วงศ์เฟย้ ตำแหน่ง สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำ๓ อแม่เมาะ
๒๑.นายธรรมการ ชุมศรี ตำแหน่ง สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอแมเ่มาะ
๒๒.นายทวี ศรีวิ'ขัย ตำแหน่ง สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำ๓ อเลิน
๒๓.บายเซน ปานสังข์ ตำแหน่ง สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเสริมงาม
๒๔. นายจสันธน์ รัตนวราภรณ์ ตำแหน่ง สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำ๓ อสบปราบ
๒๔พ.ต.'ท.พิมล คงทอง ตำแหน่ง สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอแม่พริก
ผูล้าประชมุ
๑.นายมนัส พิจอมบุตร ตำแหน่ง สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอหา้งฉัตร



* ๒

f  ผูเ้ขา้รว่มประชมุ
๑. นายทองดี จอมวงศ์ ตำแหน่ง

๒. นางสพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง ตำแหน่ง
๓. นางสาวพรรณี การะกัน ตำแหน่ง
๔. นายอนันต์ ตัง้เจียมศรี ตำแหน่ง
๔. นางพุดแก้ว พันธุสุภา ตำแหน่ง
๖. นายสิทธิพงศ์ คำบุญชู ตำแหน่ง
๗. นายบุญส่ง ศรีกอนติ ตำแหน่ง

๘. บางณัขชา สิทธิไพศาล ตำแหน่ง
๙. นายวรพงค์ ยศเรอืงศรี ตำแหน่ง
๑๐. นางอภิสรา' - บุตสีทา 'ตำแหน่ง
๑๑. นางดวงดาว อานภุาพยรรยง ตำแหน่ง
๑๒. นางอาลัย แก้วบุญ'ปีน ตำแหน่ง
๑๓. นางประนอม จันทร์วงศ์ ตำแหน่ง
๑๔. นางกนกพรรณ นับตาวัง ตำแหน่ง
๑๔. นางสาวฐิติรัตน์ วงค์กํา่ ตำแหน่ง
๑๖. นางนิตยา สายอุปราช ตำแหน่ง
๑๗. นางราตรี ธงศรี ตำแหน่ง
๑๘. นาย'ชูศักด๋ี ตุย้บาง ตำแหน่ง
๑๙. นายภัทรพงค์ เถายศ ตำแหน่ง
๒๐. นางสาวชุตินันท์ ศรีนุต ตำแหน่ง
๒๑. นายปรีชา กันหล้า ตำแหน่ง
๒๒. นายสุทิตย์ มงคลคลี ตำแหน่ง
๒๓. นายเฉลิมพล ม่ิงเช้ือ ตำแหน่ง
๒๔. นางสาวปัณรสี ตันเกยีรติชยั ตำแหน่ง
๒๔. นางรุ่งระวี แผ่นทอง ตำแหน่ง
๒๖. นางสาวจิรพรรณ ศรีนวลฟูต๊ะ ตำแหน่ง
๒๗. นายไกรเฃษฐ์ ทองบุตร ตำแหน่ง
๒๘. นายจักรพงศ์ คำอักษร ตำแหน่ง
๒๙. นางสมพร กาไวย์ ตำแหน่ง
๓๐. นางปราณี แก้วชัด ตำแหน่ง
๓๑. นางนุงลักษณ์ พรมพันธ์ ตำแหน่ง

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฎิบัติ'หน้าท่ี 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
.รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ผู้อำนวยการกองซ่าง 
ผู้อำนวยการกองคลัง
รักษาการในตำแหน่งผอ.โรงเรียนวอแก้ววิทยา 
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองศกึษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม
รักษาราชการแทนผู้อำนวยกองกิจการสภาฯ
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง
หัวหน้าฝ่ายกิจการสิภัาอง"ค์ก่ารบริหารส่วนจังหวัด
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
หัวหน้าฝ่ายการบริหารงานท่ัวไป
หัวหน้าฝ่ายทรัพย์สิน
หัวหน้าฝ่ายพัสดุ
หวัหนา้ฝ่ายเร่งรัดและจัดเกบ็รายได้
หัวหน้าฝ่ายวิชาการพัสดุและประมวลผล
หวัหนา้ฝ่ายการพาณชิย์และการลงทนุ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
หวัหน้าฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคม
รักษาการในตำแหน่งหวัหน้าฝ่ายงบประมาณ
หัวหน้าฝ่ายสาธารณภัยและสิง่แวดล้อม
หัวหน้าฝ่ายบัญชี
รักษาการในตำแหนง่หวัหน้าฝ่ายการเงิน 
หวัหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ 
รักษาการในตำแหนง่หวัหน้าฝ่ายนิติการ 
นิติกรชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายการประชุม (เลขานกุารสภาฯ)
นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ 
เจ้าพนกังานธุรการชำนาญงาน



+ ๓

*  ผู้Iฃา้ร่วมประชุม
๓๒. นางธิญาดา จันจ๊ะวงค์ ดำแหน่ง เจ้าพนกังานธุรการชำนาญงาน
๓๓. นางสาววิมลรัตน์ ชำระหงษ์ ตำแหน่ง นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ
๓๔. นายบีญญา สุริยะ ตำแหน่ง นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ
๓๕. นางจุไรรัตน์ สอนลือ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
๓๖. นายพรฑศพล ชมพูศรี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
๓๗. นางสาวนพมาศ ชัยยาคำ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
๓๘. นางเตือนใจ ภกัดีวงศ์ ตำแหน่ง นักประซาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
๓๙. นางสุภาพร เหง่ียมไพศาล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
๔๐. นายทศพร อินต๊ะรักษา ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป
๔๑. นายประจวบ ธรรมญาต ตำแหน่ง นักการภารโรง
๔๒. นางคุภมาส ธรรมสิทธ้ิ ตำแหน่ง ผู้ชว่ยเจ้าหนา้ท่ีสง่เสริมการท่องเท่ียว

■ ๔๓:'นาง'ชุที'รา กันหล้า ตำแหน่ง' " ’ ‘ผู้ช่วย่เจ้าหน้าท่ีประซาสมัพนัธ์”
๔๔. นางพัชรินทร์ เคหะลูน ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนกังานธุรการ
๔๕. นายภาคภมิู สุวรรณ ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
๔๖. นางศรสวรรค์ ธิมา ตำแหน่ง ประซาสัมพันธ์

เร่ิมประชุม เวลา ๑๐.๓๔ น.

เมือ่สมาซกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง มาประชมุ ครบองค์ประชมุจำนวน 
๒๕ คน แล้ว นางสมพร กาไวย ์ เลขานกุารสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง ได้ใหส้ญัญาณเชญิสมาซกิ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เข้าห้องประชุม
นางสมพร กาไวย บัดน้ีสมาซิกครบองค์ประชุมแล้ว เรียนเชิญท่านพิษณพุล ประสาน ประซานสภาองค์การ
เลขานกุารสภาฯ บริหารส่วนจังหวัดลำปาง ข้ึนจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และทำหน้าท่ีประธาน

ดำเนนิการประชุมตามระเบยีบวาระ ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 
เร่ือง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยสามัญ สมัยแรก สมัยท่ี ๑ 
ประจำปพี.ศ. ๒๕๖๑ ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้ประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำป ี พ.ศ. ๒๕๖๑ เม่ือ 
วันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ท่ีประชุมได้มีมติกำหนดวันเร่ิมต้นสมัยประชุมสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปพี.ศ.๒๕๖๒ เร่ิมต้ังแต่วันท่ี 
๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นต้นไป มีกำหนด ๔๕ วัน เนือ่งจากนายวัฒนา สิทธิวัง 
ตำแหน่ง สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เขตเลอืกตัง้ที ่ ๑ อำเภอเกาะคา 

จังหวัดลำปาง และดำรงดำแหน่งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้ย่ืน 
หนงัสอืลาออกต่อผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เพ่ือไปสมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาซิกสภา 
ผู้แทนราษฎ่รจังหวัดลำปาง มีผลต้ังแต่วันท่ี ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นต้นไป เพ่ือให้



? นางสมพร กาไวย์ 
เลขานกุารสภาฯ

นายพษิณพุล ปรร 
ประธานสภาฯ

ระเบยีบวาระที ่ ๑

๔
เป็นไปตามมาตรา ๑๙ ตามพระราชบัญณูติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ 
แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี ๔ พ.ศ. ๒๕๕๒ และข้อ ๑๕(๑) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยข้อบังดับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
กอปรกบัฝา่ยบรหิารมเีรือ่งเสนอใหส้ภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปางพจิารณา 
จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยสามัญ สมัยแรก (สมัยท่ี ๑) 
ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันพฤหัสบดีท่ี ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จึงประกาศมาเพือ่ทราบ ประกาศ 
ณ วันท่ี ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงซ่ือ นายพษิณพุล ประสาน ประธานสภา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

:สาบ วันน้ีเป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยสามัญ สมัยแรก สมัยท่ี ๑ 
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ผมขอดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ

สอ์งุทีป่ระธานแุจง้!หท้ีป่ระชมุ „   ...................  ........ .....................—
เร่ืองแรก รายงานผลการใข้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
ประจำป ี ๒๕๖๑ ด้วยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดลำปาง ได้แจ้งโอนเงิน 
จดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางจำนวน ๓ คร้ัง รวม ๔ โครงการ เป็นจำนวนเงิน 
งบประมาณท้ังสิน ๒๒,๗๕๓,๒๐๐ บาท (ย่ีสิบสองล้านเจ็ดแสนห้าหม่ืนสามพับสองร้อย 

. บาทล้วน) ในการนี ้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ไดด้ำเนนิการเบกิจา่ยเรยีบร้อย 
แล้ว จำนวน ๓ โครงการ เป็นจำนวนเงินท้ังส้ิน ๑๔,๕๒๓,๐๐๐ บาท (สิบส่ีล้านห้าแสน 
สองหม่ืนสามพันบาทล้วน) คงเหลืออีกจำนวน ๑ โครงการ ไดเ้บกิจ่ายแลว้ เป็นจำนวนเงิน 
งบประมาณท้ังส้ิน ๕,๗๘๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนแปดหม่ืนบาทล้วน) รายละเอยีด 
ปรากฏตามหนังสือท่ีแจกให้กับทุกท่าน หากทา่นตอ้งการทราบรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
สอบถามได้ท่ีกองคลัง
เร่ืองทีส่อง แจ้งผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำปาง (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ คร้ังท่ี ๒ ด้วยฝ่ายบริหาร 
ได้แจ้งผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 
(พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ คร้ังท่ี ๒ ซ่ืงได้จากการติดตาม 
และประเมินผลของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำปาง มาเพ่ือให้สมาซิกได้รับทราบ รายละเอียดปรากฏตามหนงัสือท่ีแจกให ้
กับทุกท่าน หากทา่นตอ้งการทราบรายละเอยีดเพิม่เตมิ สอบถามได้ท่ีกองแผนและ 
งบประมาณ
เรือ่งทีส่าม การประกาศใช้แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ตามท่ี



*  (ร:

> นายพิษรนุพล ประสาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาล่ีปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒£๖๔) 
ประธานสภาๆ เม่ือวันท่ี ๓0 พฤศจิกายน ๒๕๕๙ และแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๔)

เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี ๑ เม่ือวันท่ี ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ และประกาศใช้แผนพัฒนาส่ีปี 
( พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๔) เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี ๒ เม่ือวันท่ี ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
ไปแล้วน้ัน เน่ืองจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มีความจำเป็นต้องเปล่ียนแปลง 
โครงการในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (พ.ศ.๒๕๖๑ -  ๒๕๖๔) 
จำนวน ๑๒ รายการ จึงได้ประกาศการใช้แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 
ล่ีปี (พ.ศ.๒๕๖๑ -  ๒๕๖๔) เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เม่ือวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ จึงแจ้งให้กับสมาซิกทุกท่านได้รับทราบครับ หากท่าน 
ต้องการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติม สามารถสอบถามได้ท่ีกองแผนและงบประมาณ 
เร่ืองทีล่ี่ รายงานการประกาศแก้ไขแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 
ตามท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาล่ีปีองค์การบริหาร 

— ' ส่วนจังหวัดลำปาง (พไศิโใย๕๖๑-๒๕๖๔)'เม่ือวันท่ี ๓ ๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ และ
ประกาศใช้แผนพัฒนาส่ีปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (พ.ศ.๒๕๖๑ -  ๒๕๖๔)
เพิม่เตมิ ฉบับท่ี ๓ เม่ือวับท่ี ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ไปแล้วน้ัน เนือ่งจากองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปาง ได้รับการแจ้งประสานจากหน่วยงานในสังกัด ขอแก้1ฃโครงการ 
ในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จึงประกาศแก้ไขแผนพัฒนาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) คร้ังท่ี ๑ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๓ มกราคม ๒๕๖๒ จึงแจ้งมาเพ่ือให้สมาซิกได้รับทราบหากท่าน 
ตอ้งการทราบรายละเอยีดเพิม่เตมิ สามารถสอบถามได้ท่ีกองแผนและงบประมาณ 
เรือ่งที่ห้า การประกาศใช้แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ตามท่ี 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.๒๕๖๑ -  ๒๕๖๔) 
เม่ือวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ประกาศใช้แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๔) 
เพิม่เตมิ ฉบับท่ี ๑ /เปลีย่นแปลง ฉบับท่ี ๑ เม่ือวันท่ี ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ประกาศใช้ 
แผนพัฒนาล่ีปี ( พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๔) เพิม่เตมิ ฉบับท่ี ๒ เม่ือวันท่ี ๑๖ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๑ และประกาศใช้แผนพัฒนาส่ีจ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๓/เปล่ียนแปลง 
ฉบับท่ี ๒ เม่ือวันท่ี ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ไปแล้วน้ัน เน่ืองจากองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำปาง ได้รับหนังสือจากลำนักงานปลัดลำนักนายกรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี 
นร ๐๑๐๗/ว๖๙๖๖ ลงวันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ เซิญประขุมการเตรียมความพร้อม 
การจัดงานฤดูหนาว อุ่นไอรัก คลายความหนาว คร้ังท่ี ๒จึงได้ประกาศการใช้แผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (พ.ศ.๒๕๖๑ -  ๒๕๖๔) เพิม่เตมิ ฉบับท่ี ๔ ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ จึงแจ้งให้กับสมาซิกทุกท่าน 
ได้รับทราบ หากต้องการทราบรายละเอียดเพิม่เติม สามารถสอบถามได้ท่ีกองแผนและ 
งบประมาณ



นายพษิณพุล ประสาน เร่ืองทีห่ก หลักเกณฑ์และวิธีการย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหน้ีสินของเจ้าพนักงานของรัฐ
ประธานสภาฯ ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ข. พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์ ข้ันตอนและวิธีการเปีดเผยบัญชี 

ทรัพย์สินและหน้ีสิน พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยกรมล่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดลำปาง 
ได้สำเนาประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแหง่ชาติ เร่ือง 
หลักเกณฑแ์ละวิธีการย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหน้ีสินของเจ้าพนักงานของรัฐต่อ 
คณะกรรมการ ป.ป.ข. พ.ศ. ๒๕๖๑ และเร่ืองหลักเกณฑ ์ข้ันตอนและวิธีการเปีดเผย 
บัญชีทรัพย์สินและหน้ีสิน พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทราบและ 
ถือปฏิบัติ ดังน้ันฝ่ายนิติการจีงแจ้งให้กับสมาขิกทุกท่านได้รับทราบและถือปฏิบัติต่อไป 
รายละเอียดปรากฏตามหนังสือท่ีแจกใหกั้บทุกท่าน หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ 
ทีฝ่่ายนติกิาร
เรื่องที่เจ็ด ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มขีา้ราชการทีเ่กษยีณอายรุาขการ 
และมีข้าราชการโอน ยา้ย มาปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ดังน้ี 

-  - กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
มีข้าราชการท่ีเกษียณอายุราขการและมีข้าราชการย้ายมาปฏิบัติงานในกองกิจการสภาฯ คือ 
๑.นางณขัขา สิทธิไพศาล ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประซาขน 
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับด้น) เปน็ผู้รักษาราซการแทนผู้อำนวยการกองกิจการสภา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้ังแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นด้นไป 
๒.นางอภสิรา บุตสีทา ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายประขาสัมพันธ์ (นักบริหารงานท่ัวไป 
ระดับต้น) สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ไตย้้ายมาดำรงตำแหนง่ หัวหน้า 
ฝ่ายกิจการสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัด ต้ังแต่วันท่ี ๒ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป 
กองคลัง
มีข้าราชการโอนมาปฏิบัติงานในกองคลังคือ
นางสาวฐิติรัตน์ วงค์กา ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการบัญชี (นักบริหารงานการคลัง 
ระดับต้น) สังกัดกองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ โอนมาดำรงตำแหน่ง 
หวัหนา้ฝ่ายเร่งรัดและจัดเกบ็รายไต ้ (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) กองคลัง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ต้ังแต่วันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
-ฃอเขิญคุณณซัซา สิทธิไพศาล กล่าวต่อท่ีประขุม

นางณขัชา สิทธิไพศาล เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาขิกสภาองค์การ 
รกท.ผอ.กองกิจการสภาฯ บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน และคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ทุกท่าน ดิฉันนางณัขซา สิทธิไพศาล ตำแหน่งนักบริหารงานท่ัวไประดับต้น ปฏิบัติ 
หน้าท่ีท่ัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน รับราชการเม่ือป ี พ.ศ.๒๕๓๔ 
เปน็ระยะเวลา ๒๘ ปี ขอขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารและสมาขิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดทุกท่าน ท่ีให้โอกาสและไว้วางใจให้ดิฉันปฏิบัติหน้าท่ีรักษาราชการแทน 
ผู้อำนวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดลำปาง ตามคำท่ังองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปาง ต้ังแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นต้นไป กระบวนการการทำงาน



นางณซัซา สิทธิไพศาล ตามอำนาจหนา้ท่ีของกองกิจการสภาฯ เป็นการปฏิบตัภิารกิจเก่ียวกบั ภาระหน้าท่ี 
รกท.ผอ.กองกิจการสภาฯ ของสมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซ่ึงถือเป็นด่านแรกในการรับรู้ ข้อมูลบีญหา 

และการรับรู้ข้อมูลป็ญหาของประขาซนในท้องถ่ินจังหวัดลำปาง ท้ังน้ีดิฉันในฐานะ 
หัวหน้าหน่วยงาน จะขอปฏิบัติหน้าท่ีตามภารกิจของผู้อำนวยการกองกิจการสภาฯ 
ตามแนวทางการบริหารงานของอดีตผู้อำนวยการกองทุกท่าน กำกับการปฏิบัติงาน 
ของผู้บังคับบัญขา และผู้ใต้บังคับบัญซาทุกคน ให้สอดคล้องกับการบริหารงานใน 
ภาพรวมขององค์กร และเป็นไปตามข้อระเบียบกฎหมายท่ีถูกต้อง ภายใต้การบริหาร 
ท่ียืดหยุ่น เหมาะสม ซ่ือสัตยื สุจริต โปร่งใส บนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วม และการทำงาน 
เป็นทีมให้บรรลุเบีาหมาย ของวิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ท่ีกำหนด 
ไว้คือ เป็นองค์กรแห่งการพัฒนาและบริการสาธารณะแบบบูรณาการ หากดิฉันปฏิบัติ 
หน้าท่ีซาดตกบกพร่องประการใด ดิฉันขอกราบอภัยและขอน้อมรับคำข้ีแนะแนวทาง 
ทีถู่กต้องจากทุกท่านด้วย และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย ปกบีองคุ้มครองให้ทุกท่าน 
พบแต่ความสุขและความโซคดีตลอดไป ขอขอบคุณ 

นายพษิญพล ประสาน ฃอุเซิญคณอภิสรา นุตสีทา ___ ____
ประธานสภาฯ
นางอภสิรา นุตสี'ทา เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาชิกสภาองค์การ
หวัหนา้ฝา่ยกจิการสภาฯ บริหารสว่นจังหวัดลำปางทกุทา่น และคณะผู้บริหารองค์การบริหารสว่นจังหวัดลำปาง

และพ่ีน้องข้าราขการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ดิฉันนางอภิสรา บุตสีทา 
นกับรหิารงานทัว่ไประดบัตน้ รบัผดิซอบงานฝา่ยกจิการสภา พรอ้มและยนิดทีีจ่ะ 
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีให้ดีท่ีสุด ขอขอบคุณ 

นายพษิญพล ประสาบ ขอเชิญคุณฐิติรัตน์ วงศ์กร
ประธานสภาฯ
นางสาวฐติรัิตน ์วงคก์ีา่ เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาชิกสภาองค์การ 
หัวหน้าฝ่าเร่งรัดและจัด๓บาบริหารส่วนจังหวัดลำปางผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาวฐิติรัตน์ วงค์กร ยา้ยมาจาก

องค์การบริหารสว่นจังหวัดอุตรดิตถ์ ตำแหนง่นกับริหารงานการคลัง ระดับต้น หัวหน้า 
ฝา่ยบญัข ี ยา้ยกลบัภมูลิำเนาเดมิ ตำแหน่งนักบริหารงานการคลัง ระดับต้น หัวหน้าฝ่าย 
เร่งรัดและจดัเกบ็รายได ้ต้องขอขอบคุณท่านผู้บริหาร ผ่านประธานสภาทีม่คีวามเมตตา 
ให้ดิฉัน มีโอกาสกลับมารับใข้บ้านเกิด จะทำงานตามนโยบายอยา่งเตม็ความสามารถ 
ขอขอบคุณ

นายพษิณพุล ประสาน -ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี ๒ 
ประธานสภาฯ
ระเบยีบวาระที ่ ๒ รบัรองรายงานการประชมุสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง

(๑)สมยัสามญั (สมัยท่ี ๒) คร้ังท่ี ๕ ประจำป ี พ.ศ. ๒๕๖๑ เมือ่วนัที ่ ๒๕ 
กนัยายน ๒๕๖๑

(๒)สมยัสามญั (สมัยท่ี ๒) คร้ังท่ี ๖ ประจำป ี พ.ศ. ๒๕๖๑ เมือ่วนัที ่ ๒๘ 
กนัยายน ๒๕๖๑

-ผมจะขอมติเป็นเร่ืองๆ ไป



๘

นายพษิญ'พล ประสาน -เร่ืองแรก รายงานการประขุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยสามัญ 
ประธานสภาฯ (สมัยท่ี ๒) คร้ังท่ี ๕ ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑

- รายงานการประขุม มีท้ังหมด ๔๖ หน้า เชิญ'ท่านสมาชิกตรวจสอบ
- ท่านใดจะขอแก้1ฃรายงานการประขุม ขอเชิญ
- ไม่มีท่านใดแก้ไขในรายงานการปกระขุม ผมจะขอมติในท่ีประขุม 
-ฃณะน้ีมีสมาชิกอยู่ในท่ีประขุมจำนวน ๒๔ คน ครบองค์ประขุม
- สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้รับรองรายงานการประขุมสภาองคการบริหารส่วน 
จังหวัดลำปาง สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ คร้ังท่ี ๕ ประจำปพี.ศ. ๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี 
๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ โปรดยกมือ จำนวน ๒๔ เสียง
- สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบให้รับรองรายงานการประขุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำปาง สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ คร้ังท่ี ๕ ประจำปพี.ศ. ๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี
๒๕ กนัยายน ๒๕๖๑โปรดยกมือ ไม่มี

มติท่ีประขุม -  - • ■ เป็นอันว่าทีป่ระขุมแหง่นีม้มีติเหน็ชอบ จำนวน ๒ริโ เสยีง ใหก้ารรบัรองรายงาน
การประขมุสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง สมยัสามญั สมัยท่ี ๒ คร้ังท่ี ๕ 
ประจำปพี.ศ. ๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๒๕ กนัยายน ๒๕๖๑ 
ไมเ่หน็ชอบจำนวน - เสยีง งดออกเสยีงจำนวน - เสยีง

-ต่อไปรายงานการประขุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยสามัญ 
(สมัยท่ี ๒) คร้ังท่ี ๖ ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๒๘ กบัยายน ๒๕๖๑
- รายงานการประขุม มีท้ังหมด ๒๐ หน้า เชิญท่านสมาชิกตรวจสอบ
- ท่านใดจะขอแก้!ขรายงานการประขุม ขอเชิญ
- ไม่มีท่านใดจะแก้!ขรายงานการประขุม ผมจะขอมติในท่ีประขุม
- ขณะน้ีมีสมาชิกอยู่ในท่ีประขุมจำนวน ๒๔ คน ครบองค์ประขุม
- สมาชิกท่านใดเห็นขอบให้รับรองรายงานการประขุมสภาองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำปาง สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ คร้ังท่ี ๖ ประจำปพี.ศ. ๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี 
๒๘ กันยายน ๒๕๖๑โปรดยกมือ จำนวน ๒๔ เสียง
- สมาชิกท่านใดไม่เห็นขอบให้รับรองรายงานการประขุมสภาองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำปาง สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ คร้ังท่ี ๖ ประจำปพี.ศ. ๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี 
๒๘ กนัยายน ๒๕๖๑โปรดยกมือ ไม่มี

มติท่ีประขุม เปน็อันว่าทีป่ระขุมแหง่นีม้มีติเหน็ชอบ จำนวน ๒๔ เสยีง ใหก้ารรบัรองรายงาน
การประขมุสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง สมยัสามญั สมัยท่ี ๒ 
คร้ังท่ี ๖ ประจำปพี.ศ. ๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๒๘ กนัยายน ๒๕๖๑ 
ไมเ่หบ็ชอบจำนวน - เสยีง งดออกเสยีง - เสยีง

-ต่อไประเบียบวาระท่ี ๓



ร  ระเบียบวาระท่ี ๓

นางลมพร กาไวย์ 
เลขานุการสภาฯ

เร่ืองทีเ่สนอ
๓.๑ ญตัตกิารเลอืกรองประธานสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง 

แทนตำแหนง่ทีว่า่ง
ด้วยนายวัฒนา สิทธิวัง ตำแหน่ง สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เขต 
เลือกต้ังท่ี ๑ อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง และดำรงตำแหน่ง รองประธานสภา - 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้ย่ืนหนังลือลาออกต่อผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง 
เพ่ือไปสมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาซิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง มีผลต้ังแต่วันท่ี ๑ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นต้นไป เพ่ือให้เป็นไปตามพระราฃบัญญัติองค์การบริหารส่วน 
จังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ แก้Iฃเพ่ืมเติมถึงฉบับท่ี ๔ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๑๙ กำหนดไว้ว่า 
เม่ือตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือรองประธานสภาองค์การ - 
บริหารส่วนจังหวัดว่างลงเพราะเหตุอ่ืนใดนอกจากถึงคราวออกตามอายุของสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด หรือมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้มีการเลือก 

"ประธานสภารงค์หาริปริหารสีวนจังิห้วัด้หิรือํริอํงปร่ะธิาน่สีภาองค์การ่บ้รืหารสวนจงห๊ว้ด 
แล้วแต่กรณ ี แทนตำแหน่งท่ีว่างภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีตำแหน่งน้ันว่างลง และตาม 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประขุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไข 
เพ่ิมเติมฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๕ กำหนดไว้ว่า เม่ือประธานสภาท้องถ่ิน รอง - 
ประธานสภาท้องถ่ิน หรือเลขานุการสภาท้องถ่ิน พนัจากตำแหน่งก่อนครบอายุของสภา 
ท้องถ่ิน ให้สภาท้องถ่ินเลือกสมาซิกสภาท้องถ่ินข้ึนเป็นประธานสภาท้องถ่ิน รอง - 
ประธานสภาท้องถ่ิน หรือเลขานุการสภาท้องถ่ิน แล้วแต่กรณ ี แทนตำแหน่งท่ีว่างภายใน 
สิบห้าวันนับแต่วันท่ีพันจากตำแหน่ง สำหรับวิธีการเลือกรองประธานสภาแทนตำแหน่ง 
ท่ีว่างขอเชิญเลขานุการสภาได้ข้ีแจงท่ีประขุม
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาซิกผู้ทรง 
เกียรติทกุทา่น วิธีการเลือกรองประธานสภาท้องถ่ินน้ัน ให้นำวิธีการเลือก
รองประธานสภา ตามข้อ ๑๒ โดยใข้วิธีการตามข้อ ๘ โดยอนุโลม กล่าวคือ 
-ให้สมาซิกสภาฯแต่ละคนมีสิทธิเสนอซ่ือสมาซิกคนหน่ึงท่ีตนเห็นควรให้เป็นผู้ดำรง 
ตำแหน่งรองประธานสภาฯ คนท่ีสอง แทนตำแหน่งท่ีว่าง 
-ลำหรับวิธีการเสนอให้ยกมือข้ึนพ้นคืรษะ เม่ือประธานสภาอนุญาตแล้วจึงเสนอได้ 
การเสนอน้ันด้องยืน ณ ท่ีซ่ืงจัดไว้
- คำเสนอต้องมีสมาซิกสภาฯรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ให้สมาซิกแต่ละคนมีสิทธิ 
รับรองได้เพียงคร้ังเดียว
- จำนวนซ่ือท่ีถูกเสนอไม่จำกัดจำนวนจะมีก่ีคบก็ได้
- ถ้ามีการเสนอเพียงซ่ือเดียวให้ถือว่าผู้น้ันได้รับเลือกเป็นรองประธานสภาฯแทน 
ตำแหน่งท่ีว่าง และประธานสภาจะประกาศรายข่ือผู้ได้รับเลือกทันที ตามข้อ ๑๔ 
แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประขุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗

๙



๑๐

-• นางสมพร กาไวย ได้กำหนดไว้ว่า ในการเลือกประธานสภาท้องถ่ิน รองประธานสภาท้องถ่ิน หรือ
เลขานกุารสภาฯ เลขานกุารสภาทอ้งถ่ิน ถ้ามีการเสนอซ่ือผู้สมควรได้รับการแต่งต้ังเพียงตำแหน่ง

ละหน่ึงคน ให้ถือว่าผู้น้ันได้รับเลือก
- แต่ถ้าหากมีการเสนอหลายซ่ือให้สมาขิกลงคะแนนเลือกจากซ่ือเหล่าน้ัน โดยวิธี 
เขียนซ่ือตัว และซ่ือสกุล ของผู้ถูกเสนอคนละหน่ึงซ่ือ ลงในบัตรเลือกรอง 
ประธานสภา ซึง่ทางเจ้าหนา้ท่ีกองกิจการสภาฯได้จัดท้าบัตรไว้ โดยมีตราประทับ 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางและมีรายซ่ือของปลัดองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำปางกำกับไว้
- เม่ือเขียนซ่ือตัวและซ่ือสกุลของผู้ถูกเสนอคนละหน่ึงซ่ือ ลงในบัตรเสร็จแล้วให้นำ 
บัตรมาใส่พานข้างหน้า ท่ีจัดเตรียมไว้
- ในการตรวจนับคะแนน ประธานสภา เขิญสมาขิกสภาฯไม่น้อยกว่าสองคบมาข่วย 
ในการตรวจนับคะแนน
•เม่ือตรวจนบัแล้วใหป้ระธานสภาประกา'ศคะแนนต่อท่ีปร่ะขุมส่ภา"ผู้ท่ี!ด้คะแนน่ 
สูงสุดเป็นผู้!ด้รับเลือก ถ้าได้คะแนนสูงสุดเท้ากันหลายคน ให้เลือกใหม่เฉพาะคบท่ี!ด้
คะแนนเท่ากัน โดยใข้วิธีเดิม แต่ถ้าหากมีการลงคะแนนเป็นคร้ังท่ีสอง เพราะคะแนน 
เท่ากัน แล้วปรากฏว่าคะแนนเท่ากันอีกให้ใข้วิธีจับสลากเฉพาะผู้!ด้คะแนนสูงสุดเท่ากัน 
วิธีจับสลาก
•ประธานสภาดำเนินการให้คนท่ี!ด้รับคะแนนเท่ากันตกลงกันว่า คนใดเป็นคนจับสลาก 
ก่อนหลัง
•หากตกลงกันไม่ได้ให้ประธานสภาเป็นคนจับสลากว่าคนใดจะเป็นคนจับสลากก่อน 
•เจ้าหน้าท่ีได้จัดท้าบัตรสลาก ขนิด' สี และขนาดอยา่งเดยีวกนั มีจำนวนเท่ากับ 

จำนวนผู้!ด้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน โดยเขยีนขอ้ความว่า ไดร้บัเลอืกเปน็ - 
รองประธานสภาทอ้งถ่ิน เพยีงบตัรเดียว นอกน้ันเขียนข้อความว่า ไม่ได้รับเลือกเป็น 
รองประธานสภาทอ้งถ่ิน

นายพ,ีษณุพล ประสาน บัดน้ีจะดำเนินการเลือกรองประธานสภาฯ คนท่ีสองแทนตำแหน่งท่ีว่าง สมาซิกท่านใด 
ประธานสภาฯ จะเสนอซ่ือสมาซิกท่ีตนเห็นว่ามีความเหมาะสมท่ีจะเป็นผู้ดำรงตำแหน่งรองประธานสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

พ.ต.ท.พมิล คงทอง 
ส.อบจ.อ.แม่พริก

นางสมพร กาไวย์ 
เลขานกุารสภาฯ 
นายพษิณพุล ประสาน 
ประธานสภาฯ

-ฃอเชิญท่านพ.ต.ท.พิมล คงทอง
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาชิกสภาองค์การ 
บริหารสว่นจังหวัดลำปางทกุทา่น ผมขอเรียนถามทา่นวา่กรณแีบบนีท้า่นประธานสภา 
จะใช้สิทธิเลือกหรือไม่ใช้สิทธิ เฉพาะท่านประธานสภามีสิทธิเลือกหรือไม่ ขอขอบคุณ 
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
ทุกท่าน มีสิทธิเลือกในฐานะเป็นสมาชิกสภา ขอขอบคุณ 
- ขอเชิญท่านพมิล คงทอง



พ.ต.ท.พิมล คงทอง 
ส.อบจ.อ.แม่พริก

นายพิษญพล ประสาน 
ประธานสภาฯ

พ.ต.ท.พิมล คงทอง 
ส.อบจ.อ.แม่พริก

น่ายพิษญพล ประสาน 
ประธานสภาฯ

นายนิกร ธรรมลังสา''' 
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง

นายพิษณุพล ประสาน 
ประธานสภาฯ

นายถาวร บุปผาเจริญ 
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง

นายพิษญพล ประสาน 
ประธานสภาฯ

นายเดชทวี ศรีวิชัย 
ส.อบจ.อ.เถน

นายพิษณุพล ประสาน 
ประธานสภาฯ

นายประลิทธึ่ เตซะปลูก 
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาชิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ผมขอเพ่ิมเติมอีกนิด ถ้าผมเป็นท่านประธานสภา ผม 
จะไม่เลือก ผมจะอยู่ตรงกลาง ถ้าเป็นผม แต่ท่านจะใข้สิทธิก็ได้ ขอขอบคุณ 
ผมเป็นกลาง ผมจะดำเนนิการเลือกเลย' บัดน้ีจะดำเนินการเลือกรองประธานสภา 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง คนท่ีสอง แทนตำแหน่งท่ีว่าง สมาชิกท่านใดจะเสนอ 
ซ่ือ จะต้องมีผู้รับรองสองท่าน และต้องรับรองได้เพียงคร้ังเดียว 
-ตอ่ไปผมกจ็ะใหท้า่นสมาชกิไดเ้สนอผูท้ีเ่หมาะสมทีจ่ะเปน็รองประธานสภาองคก์าร 
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง ขอเชิญเสนอ - ฃอเชิญท่านพิมล คงทอง 
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาชิกสภาองค์การ 
บรหิารสว่นจงัหวดัลำปางทกุทา่น ขอเสนอทา่นเขน ปานสงัข ์ สมาชกิสภาองคก์าร 
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง เขตอำเภอเสริมงาม 
ขอผู้รับรอง ผู้รับรองถูกต้อง ท่านแรกคือท่านเซน ปานสังข์
มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติม ขอเชิญเสนอ
- ฃอเชิญท่านนิกร ธรรมสังกา

'เรียนประธานสภาองคก์ารบริหารสว่นจังหวัดลำปางทีเ่คารพและสมาชิกสภาองคการ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน การเสนอซ่ือคร้ังน้ีรัสิกต่ืนเต้นโซคดีวันน้ีเป็นวันวาเลนไท,น 
ถอืว่าการเสนอซือ่ในวันนี ้ดว้ยความรกั ถ้าผมเสนอได้ท้ังสามคน ผมก็เสนอท้ังสามคน 
แตใ่นวนันี ้ขออนญุาตเสนอคนเดยีว ขอเสนอทา่นบญุเลศิ แสนเทพ สมาชกิสภา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เซตอำเภอแม่ทะ 
ฃอผู้รับรอง ผู้รับรองถูกต้อง ท่านท่ีสอง คือท่านบุญเลิศ แสนเทพ
มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติม ขอเชิญเสนอ
- ขอเชญิทา่นถาวร บปุผาเจริญ
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาชิกสภาองค์การ
บรหิารสว่นจงัหวดัลำปางทกุทา่น ขอเสนอทา่นณรงค ์ พินธิสืบ สมาซกิสภาองคก์าร
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง เขตอำเภอเมอืงลำปาง
ซอผู้'รับรอง ผู้รับรองถูกต้อง ท่านท่ีสาม คือท่านณรงค์ พินธิสิบ
มีสมาซิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติม อีกหรือไม่ ขอเชิญเสนอ
-ฃอเชิญท่านเดขทวี ศรีวิชัย
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาซิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน เม่ือสักครู่ มีผู้รับรองท่ีซ้ํากันด้วย ท่านได้ตรวจสอบ 
หรือไม่
ตรวจสอบแล้ว มีผู้รับรองเกินสองท่าน มีผู้'รับรองถึงส์ท่าน
เน่ืองจากมีผู้เสนอซ่ือสมาซิกเป็นรองประธานสภาคนท่ีสองแทนตำแหน่งท่ีว่างจำนวน
สามท่าน ได้แก่ ๑.นายเซน ปานสังข์ ๒.นายบญุเลศิ แสนเทพ ๓.บายณรงค ์ พินธิสืบ
ดังน้ันจึงขอให้สมาซิกได้ลงคะแนนเลือกจากซ่ือผู้ท่ีถูกเสนอน้ี
-ฃอเชิญท่านประสิทธ้ี เตซะปลูก
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาซิกสภาองค์การ 
บริหารสว่นจังหวัดลำปางทกุทา่น กระผมนายประลทิธ้ี เตซะปลูก สมาซิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอเมอืงลำปาง นอกจากเราได้ซ่ือผู้ถูกเสนอเรียบร้อยแล้ว



นายประสิทธ๋ึ เตซะปลูก 
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง

นายพิษณุพล ประสาน 
ประธานสภาฯ

นายเซน ปานสังข ์
ส.อบจ.อ.เสริมงาม

นายพิษณุพล 'ประสาน 
ประราบสภาฯ 
นายบุญเลิศ แสนเทพ 
ส.อบจ.อ.แม่ทะ

บายพิษญพล ประสาน 
ประธานสภาฯ 
นายณรงค์ พินธิสืบ 
ส.อบจ.อ่.เมืองลำปาง

นายณรงค์ พินธิสืบ 
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง

ผมอยากจะเสนอวา่ ให้ผู้ท่ีถูกเสนอซ่ือท้ังสามท่าน ได้เสนอวิสัยทัศน์ต่อท่ีประ1ชุม เม่ือ 
ทา่นไดร้บัเลอืกมาเปน็ตวัแทนในสภา ในตำแหนง่รองประธานสภาอยากใหท้า่นแสดง 
วิสยัทศัน ์ขอขอบคุณ
นา่จะเปน็เร่ืองทีด่ ี เราจะใซ้เวลาสักนิดหน่อย เพ่ือแสดงวิสัยทัศน์ เพ่ือจะได้เป็นตัวแทน 
ของพวกเรา ขอเซญิทา่นเซน ปานสงัข ์ เปน็ลำดบัแรก ถา้หากทา่นไดเ้ปน็รอง 
ประธานสภาแล้ว ท่านจะข่วยสมาซิกสภาอย่างไร
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาซิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน นโยบายของผม “ความเป็นปีกแผ่นของพ่ีน้องสมาซิก 
สภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสำปางทีอ่ยูร่ว่มกนั” การแขง่ในวันนี ้ตามทีท่า่นนกิร 
ธรรมลังกา บอกว่าเป็นวาเลนไทน์ การแข่งขันในวันน้ีก็เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ท่ีมี 
สิทธิแต่งต้ังในสภา ส่ิงท่ีสำคัญท่ีสุดพ่อแม่พ่ืน้องขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเรา 
ข้าราซการประจำ ฝา่ยการเมอืง กอ็ยากใหเ้ปน็ปกีแผ่นแนน่แฟน้กัน และมเีลอืกแทน 
ตำแหนง่ทีว่า่ง ทา่นวฒันา สิทธิวัง ไดล้าออกไปรบัสมคัรเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทน 
ราษฎร ถ้าผมมีโอกาสได้เป็นก็ยินดี ขอขอบคุณ 
-  ต่อไ'ปข่อ๊เชิญท่านบุ่ญเลิศ แสัน่เท่พ ได้โเสดงวิสัยทัศน์

เรียนประรานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำปางท่ีเคารพ และสมาซิกสภาองค์การ 
บรหิารสว่นจงัหวดัลำปางทกุทา่น คณะผูบ้รหิารและขา้ราซการทกุทา่น ผมบญุเลศิ 
แสนเทพ สมาซกิสภาองคก์ารบริหารสว่นจังหวัดสำปาง อำเภอแมท่ะ ถึงแม้ผมจะเปน็ 
สมาซกิเพยีงหนึง่สมยั ผมเซือ่วา่การทำงานทีผ่า่นมาหนึง่สมยั ก็เหมือนการทำข้อสอบ 
ผูส้อบผา่นมา การทำงานทีผ่า่นมา กเ็หมอืนกบัการทำขอ้สอบใหท้า่นเหน็ว่า กิจกรรม 
ตา่ง  ๆ การเปน็ตวัแทน การเปน็ผู้แทน จะตอ้งรว่มกจิกรรม ผมเซือ่ว่าในอดีตทีผ่่านมา 
หกปีกว่า ผมได้ทำกิจกรรมเหล่าน้ีพอสมควร ก็อยู่ทีดุ่ลยพนิจิของทา่นสมาซกิว่าจะเลือก 
หรือไม่ ทา่นใชด้ลุยพนิจิวา่ การทีจ่ะมาเปน็ตวัแทนของสมาซกิ ทา่นกใ็ขด้ลุยพนิจิวา่ 
บุคคลกลุ่มใด บุคคลผู้ใด ได้ร่วมกิจกรรม ได้ร่วมทำอะไรเพือ่องค์กรขององค์การบริหาร 
สว่นจงัหวดับา้ง สำหรับผม ผมคดิวา่ผมทำพอสมควรแลว้ ขอฝากเพือ่นสมาซกิดว้ย 
ขอขอบคุณ
-  ต่อไปขอเชิญท่านณรงค์ พินธิสืบ ได้แสดงวิสัยทัศน์

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาซิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดสำปางทุกท่าน ผมรู้สกืได้รับเกียรติเปน็อย่างสูงจากทา่นสมาซกิ และ 
ผู้รับรอง ท่ีได้เสนอซ่ือผม ถอืวา่เปน็เกยีรตอิยา่งยิง่ ขอขอบคุณท่ีได้เสนอซ่ือ และรับรอง 
ผม ผมเปน็สมาซกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปางมาตัง้แตป่ ี พ.ศ.๒๕๔๒ ถึง 
บจีจุบนัประมาณย่ีสบิกว่าป ี กไ็มเ่คยคิดว่าจะมาถงึจุดนีท้ีไ่ดรั้บการเสนอซือ่ ส่วนตัวผม 
เองกป็วารณาตวัเองวา่หลงัจากหมดสมยัครัง้นี ้ก็จะขออนุญาตไปทำหน้าท่ีในองค์กรอ่ืน 
ขออนุญาตท่ีจะไม่ทำหน้าท่ีตรงน้ีตามท่ีคิดไว้ทีแรก พยายามไปทำหน้าท่ีตรงส่วนอ่ืนเพ่ือ 
ใขคัวามรู ้ความสามารถเพ่ือให้เกิดประโยซน์กับพ่ืน้องอย่างเต็มท่ี ก็ยังไม่ละท้ิงเร่ือง 
การเมอืง หากไปทำตรงจดุอืน่นา่จะมปีระโยซนม์ากกวา่ อายกุห็า้สบิกวา่แลว้ แต่ก็มื 
มูลเหตุว่าทำไมต้องตอบรับในการเป็นผู้ถูกเสนอซ่ือของรองประธานสภา เพราะท่ีผ่านมา



นายณรงค ์พินธิสิบ ผมค่อนข้างไม่มีเวลาได้ร่วมกิจกรรม เพราะตดิภารกจิหลายอยา่ง และมีสมาชิกหลาย
ส.อบจ.อ.เมอีงลำปาง ท่านก็บอกว่าเหลือเวลาอีกไม่ก่ีเดือนท่ีเราอาจจะต้องเลือกต้ังใหม่ ของสมาชิกสภา และมี

ผูท้าบทามผมใหม้าลงเปน็ตวัแทนของพวกเรา ตอ้งการหาผูน้ำทีจ่ะรกัษาไว ้ซึง่เกยีรต ิ
และตักดศรี ของสมาชกิสภาของเราตลอดจนถงึ เปน็ผู้นำทีจ่ะคอยดูแลใหม้คีวามเสมอ 
ในกลุ่มของสมาชิกสภาของเรา ผมกพ็จิารณาแลว้หลายครัง้ผมกเ็หน็ดว้ย ในส่วนตัวของ 
ผมแล้ว ผมกย็ดึหลกัการอยูร่่วมกนั มนษุย์เราเปน็สตัว์สงัคม ก็จะต้องมีการปฎิสัมพันธ์ 
กับบุคคลอ่ืน การอยู่ร่วมกันต้องให้เกียรติซ่ึงกันและกัน มหีลกัการทำงาน การดำรงชีวิต 
ท่ีถูกต้อง ผมก็ไม่ไต้ตอบรับโดยทันที ผมก็ให้เกียรติผู้อาวุโสต่าง ■ๆ ผมก็ไต้โทรไปประสาน 
ท่านต่าง  ๆ ขออนญุาตเอ่ยนามท่านบุญเชิด พรมศร ท่านสมบูรณ์ รูปสะอาด จริง  ๆ แล้ว 
อยากจะใหพ้วกพี่ๆ  เขา้มาดแูลตรงจดุนี ้ทา่นกป็ฏเิสธ ผมยดึหลกัการใหเ้กยีรตกินั 
ความอาวโุสตา่ง  ๆ และมาถงึขออนญุาตเอย่นามทา่นวเิชยีร เรอืงบญุมา ท่านก็ไม่รับ 
และอีกท่านขออนุญาตเอ่ยนามท่านเซน ปานสังข์ จริง  ๆ แลว้ทา่นเขน ปานสังข์ ก็น่าจะ 
เหมาะสม เนือ่งจากทา่นวัฒนา สิทธิวัง ไต้ลาออกไป ก็ต้องมีคนมาดูแลพ้ืนท่ีทางใต้ แต่ 
ทา่นเขน ปานสงัข ์ไมเ่อาแลว้ อยากใหผ้มเขา้มาดแูล ภาพนา่จะดกืวา่ ผมกค็ดิหลาย

.... —  — ■ ••จน่าจ'"ผมก็,ไดใทริ'ไปสอ๊บิถี'ไม'ทา่นบุีญเลศแสน่เทํพัท่าน’ก็ไม่ไ’ต้ติอบิรบว่าจะลงหิรอไม
ท่านกพ็ดูกลาง  ๆไว้ ผมในฐานะท่ีเป็นอาวุโส กลาง  ๆ ล้าหากไม่มีใครผมในฐานะท่ีเป็น 
อาวุโสถัดมา ผมรับปากกไ็ต้ เพราะเหลอืระยะเวลาแคไ่มก่ีเ่ดอืน เพีอ่จะชว่ยนำเกยีรต ิ
และตักด๋ีให้กลับมาส่ อบจ.เรา ประกอบกับไต้พจิารณาดูแล้ว อบจ.เรา ไม่ไต้มีการเมือง 
ใหญ่มาครอบงำเหมือนเม่ือก่อน เรากำลงัอยู่ในบรรยากาศทีด่ ี เป็นพ่ีเป็นน้องอะไรต่าง  ๆ
เรานา่จะทำไต ้ กเ็ลยตอบรบั ตามทีไ่ต้สอบถามกบัก็แบง่ออกเปน็สองสว่น ส่วนท่ีหน่ืง 
หลกัความอาวโุส และอกีสว่นคอืหลกัประชาธปิไตย ผมกค็ดิวา่หลกัประขาธปิไตยก ็
นา่จะด ื ผมก็ยึดหลักในความถูกต้อง ผมรับหลักการไปแล้วในการทำงานต่าง  ๆ เราตอ้ง 
เป็นท่ีมีหลักการ คือทำอะไรท่ีถูกต้อง จริงใจ ซ่ือสัตย์ต่อกัน ให้เกียรติซึง่กันและกัน วันน้ี 
ทา่นพดูอกีอยา่ง พรุ่งนีก้พ็ดูอีกอย่าง ทีผ่า่นมาผมขออนญุาตพดู มือใครยาว สาวไต้สาว 
เอา และไม่ไต้รักกันจริง ลา้เรารักกนัจริง คงไมม่าถงึจุดนี ้จดุทีเ่ราเปน็สมาชกิทีม่าจาก 
การเลอืกของประขาขน เรานา่จะมเีกยีรต ิ และตกัดืศ้รมืากกวา่นี ้งบประมาณตอ้งมา 
จากพวกเรานำเสนอใหฝ้า่ยบรหิารอยูแ่ลว้ ไมต่อ้งใหฝ่้ายบริหารต้ังกฎเกณฑใ์หพ้วกเรา 
ปจีจุบนัถงึเปน็แบบนี ้ผมกเ็ลยคดิ และพูดตอนแรกแล้ว ถ้ามีคนจะลงผมก็ไมใต้ว่าอะไร 
ผมก็จะถอนตัว แต่ก็ถอนตัวกันไม่ลงกัน ผมก็ตอบรับไป กม็มีลูเหตตุามนีท้า่นประธาน 
ทา่นสมาชิก หลกัการทำงานของผม ถ้าหากมีโอกาสไต้มาในจุดนีแ้ล้ว ก็ต้องช่วยกันให้ 
เกยีรต ิ และตักดของสมาชกิสภา กลบัมาเชน่เดมิ ก็ต้องสร้างความสมคัรสมานสามคัค ี
กับพวกเรา ขอขอบคุณ

นาย'พษิถเพล ประสาน ก็ไต้พิงวิสัยทัศน์ของท้ังสามท่านเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ผมก็อยากให้เป็นฉับทามติ เม่ือมีการ
ประธานสภาฯ ■ ลงคะแนนเสยีงสามทา่น หากไต้คะแนนสูงสดุเท่ากัน กจ็ะตอ้งมกีารลงคะแนนอกีรอบ

ต้องใช้สิทธิอีกรอบ ผมอยากนำเรยีนกฎกตกิา เพีอ่ความสบายใจ ผมจะเรยีกซือ่ทา่น 
สมาชิกทีละคนโดยเรียงตามตัวอักษร และใหท่้านมารับบัตรจากเลขานุการสภาๆ และ 
เข้าคูหาท่ีจัดเตรียมไว้โดยเขียนซ่ือตัว -  ซ่ือสกุล ของผู้ถูกเสนอคนละหน่ึงซ่ือ มีท้ังหมด 
จำนวน ๓ ท่าน ท่านแรกคือทา่นเขน ปานสังข์ ทา่นทีส่องทา่นบญุเสศิ แสนเทพ ท่านท่ี 
สามท่านณรงค์ พินธิสืบ ลงในบัตรเลือกรองประธานสภาแล้วนำมาหย่อนในพานท่ีจัดไว้



นายพษิณพุล ประสาน เมือ่เสร็จเรียบร้อยแลว้ ในการนับคะแนนจะเชิญสมาขิกสภาจำนวนสามท่านมาช่วยใน 
ประธานสภาฯ การนับคะแนน ผมจะขออนุญาตให้ท่านสมาชิกเสนอ จำนวนสามท่าน เพ่ือช่วยตรวจนับ

คะแนน แต่ต้องไม่เป็นผู้ท่ีได้รับการเสนอซ่ือ ขอเชิญเสนอ 
-ฃอเชิญท่านนิกร ธรรมลังกา

บายนกิร ธรรมลังกา เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาชิกสภาองค์การ
ส.อบจ.อ.เมอืงลำปาง บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ผมขอเสนอท่านนิพนธ์ นันทะสี
นายพษิณพุล ประสาน ขอผู้'รับรอง ผู้รับรองถูกต้อง
ประธานสภาฯ -ต่อไปคนท่ีสอง ขอเชิญเสนอ ขอเชิญท่านถาวร บปุผาเจริญ
นายถาวร บปุผาเจรญิ เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาชิกสภาองค์การ
ส.อบจ.อ.เมอืงลำปาง บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ผมซอเสนอท่านประสิทธ้ี เตซะปลูก
นายพษิญพล ประสาน ขอผู้'รับรอง ผู้รับรองถูกต้อง
ประธานสภาฯ •ต่อ’โปคนท่ีสาม ขอเชิญเสนอ ขอเชิญท่านจิรพิพัฒน์ วงศเ์ขึย้
นายจริพพิฒัน ์วงศ์เข๋ึ)ย เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาชิกสภาองค์การ
ส.อบจ.อ.แมเ่มาะ บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ผมขอเสนอท่านมิตร ธรรมวงศ์
นายพษิญพล ประสาน-•ขอผู้รับรอง'ผู้รับรองถูกต้อ'ง' "
ประธานสภาฯ สรุปสมาชิกมาช่วยในการตรวจนับคะแนน จำนวน ๓ ท่าน ประกอบด้วย

๑.ท่านนิพนธ์ นันทะสี ๒.ท่านประสิทธ้ื เตซะปลูก ๓. ท่านมิตร ธรรมวงศ์ 
•มสีมาชกิทา่นใดจะเสนอเพิม่เตมิ อีกหรือไม' ถา้หากไมม่ ี ลำดบัตอ่ไปผมจะเรยีกซือ่ 
สมาชกิทลีะคนโดยเรยีงตามตวัอกัษรแลว้ ใหท้า่นมารบับตัรจากเลขานกุารสภาฯ ให ้
ท่านข้ึนมาบนเวที ทลีะคนเขา้คูหาทีเ่ตรียมไว้แลว้ เขียนซ่ือตัว-ซ่ือสกุลของผู้ถูกเสนอคน 
ละหน่ึงซ่ือ เสร็จเรียบร้อยแลว้ ก็หย่อนบัตรลงในพาน
ท่านแรก -ฃอเชญิทา่นจรญั รูปสะอาด ท่านจิรพพัิฒน์ วงศเ์ปยี ท่านเซน ปานสังข์ 
ทา่นณรงค ์ พินธิสืบ ทา่นถาวร บปุผาเจรญิ ทา่นเดขทว ี ศรีวชิยั ทา่นธรรมการ 
ชุมศรี ท่านธีรพล ศรีวงษ ์ ท่านนิกร ธรรมลังกา ท่านนิพนธ์ บันทะสี ท่านบุญเชิด 
พรมศร ท่านบุญเลิศ แสนเทพ ท่าน'ประลิทธ้ี เตซะปลูก ท่านปิลันธน์ รัตนวราภรณ ์
ทา่นพเิซฐ ทินอยู่ พ.ต.ท.พมิล คงทอง ทา่นมนซยา ชรากร ทา่นมติร ธรรมวงศ์ 
ทา่นรัตนชยั สมมี ท่านวสันต์ อณุหเลขจิตร ทา่นวเิชยีร เรืองบญุมา ท่านสมบูรณ์ 
รูปสะอาด ท่านสุปราณี เกิดมูล ท่านอำนวย วรญาณกุล 

นายพษิญพล ประสาน ขอเชิญสมาชิกท้ังสามท่าน ได้แก่ ๑.ท่านนิพนธ์ บันทะสี ๒.ท่านประสิทธ๋ึ เตซะปลูก ๓. 
ประธานสภาฯ ท่านมิตร ธรรมวงศ์ ข้ึนบนเวที มาช่วยในการตรวจนับคะแนน

•ผลการนับคะแนนปรากฏดังน้ี 
๑.ท่านเซน ปานสังข์ ไต้ ๙ คะแนน
๒.ท่านบญุเลศิ แสนเทพ ได้ ๑๑ คะแนน 
๓.ท่านณรงค์ พินธิสืบ ได้ ๔ คะแนน

นายพษิญพล ประสาน ดังน้ันผู้ท่ีได้คะแนนสูงสุด คือท่านบุญเลิศ แสนเทพ จึงขอประกาศว่าทา่นบญุเลิศ 
ประธานสภาฯ แสนเทพ เป็นผู้Iด้รับเสือกเป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

คนท่ีสอง แทนตำแหน่งท่ีว่าง •ขอเชญิทา่นบญุเลิศ แสนเทพ กล่าวต่อท่ีประชุม
นายบญุเลศิ แสนเทพ เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาชิกสภาองค์การ
ส.อบจ.อ.แม่ทะ บรหิารสว่นจงัหวดัลำปางทกุทา่น คณะผูบ้รหิารและขา้ราซการทกุทา่น กระผม



นายบญุเลศิ แสนเทพ 
ส.อนจ.อ.แม่ทะ

นายพษิญพล ประสาน 
ประธานสภาฯ 
บายณรงค ์พินธสืบ 
ร!.อบจ;อ.เมอืงลำปวง"

นายพษิณพุล ประสาน 
ประธานสภาฯ

นายบญุเลศิ แสนเทพ ขอฃอบคุณเพือ่นสมาซกิทีใ่หก้ารสนบัสนนุใหผ้มเปน็ - 
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง คนท่ีสอง แทนตำแหน่งท่ีว่าง
ในส่วนตัวผมเองแล้วเป็นคนตรง  ๆ พูดตรง มีความจริงใจ รักทุกคน การลงคะแนน 
ในคร้ังน้ีก็ถือว่าเป็นการให้เกียรติกัน ลงคะแนนแล้วกีจบ ทุกคนเป็นเพ่ือนกัน โดยเฉพาะ 
ทา่นณรงค ์ พินธิสืบ เป็นน้องรักของผมคนหน่ึง ทีผ่มใหเ้ครดิต ให้อะไรหลาย  ๆ อยา่ง 
วันน้ีลงคะแนนจบก็จบ วันน้ีขอให้ทุกคน เป็นเพ่ือนพ่ีน้อง กันเข่นเดิม ขอขอบคุณท่ีให้ 
การสนับสบุนผม และการทำงานในอนาคตล้าท่านใหโ้อกาสทำงานร่วมกับท่าน ก็ยินดีท่ี 
จะร่วมงานกบัเพือ่นสมาซกิทกุทา่น ในระยะเวลาทีผ่า่นมาผมเปน็บคุคลหนึง่ ท่ีร่วม 
กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางพอสมควร ก็ฃอขอบคุณทุกท่านท่ีให้การ 
สนับสนุน ขอขอบคุณ 
-  ต่อไปขอเซิญท่านณรงค์ พินธิสืบ

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาซิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจัง'ห'วัต■ ลํTปา1 ทุ้ก๊ท่านั- ตอังขอ่แสดงความยนิดิกึบัทัา่นบญุเลค้ ์ แสนเทพ่ ท่ี 
ได้รับการดำรงตำแหนง่รองประธานสภาองคก์ารบริหารสว่นจังหวัดลาปาง คนท่ีสอง ก็ 
ถือว่าสมเกียรติ ผมก็ฃอแสดงความยินดีกับท่าน เปน็อยา่งยิง่ และขอฝากท่านไว้ใบฐานะ 
ท่ีจะเป็นผู้นำของเราต่อไป ขอฝากเร่ืองท่ีผมได้ฝากไว้เม่ือสักครู่ เร่ืองเกยีรต ิ และตักด๋ึศรี 
ของมวลสมาซิกของพวกเรา การจะทำอะไรก็ให้คำนึงถึงเกียรติ และตักด้ิศรี ขอฝากทา่น 
รองประธานสภาคนท่ีสอง ขอขอบคุณ
ต่อไป ๓.๒ ญัตติขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคำขี๋[แจงงบประมาณรายจ่ายตาม 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๑
- ในญัตติน้ีมีเร่ืองโอน จำนวน ๒ เร่ือง ผมจะขอมติเป็นเร่ือง ๆ
- ขอเชญิฝ่ายบริหารแถลง เร่ืองแรก

นางสพุรรณ.ี สุขสันค์รุ่งเรือง เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาซิกสภาองค์การ 
รองปลัด อบจ.ลำปาง บริหารสว่นจังหวัดลำปางทกุทา่น ดิฉันนางสุพรรณี สุขสนัต์รุ่งเรือง รองปลดัองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดลำปาง ไดรั้บมอบหมายจากนายกองคก์ารบริหารสว่นจังหวัดลำปาง 
แถลงประกอบการขออนมุตัแิกไ้ขเปลีย่นแปลงคำขีแ้จงงบประมาณรายจา่ยตาม 
ข้อบญัญตัอิงคก์ารบริหารสว่นจงัหวัด งบประมาณรายจา่ยประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑ ตามทีอ่งคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง ไดต้ัง้งบประมาณรายจา่ยประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ กองข่าง หมวดคา่ครภุณัฑ ์ ทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง จำนวน
สองรายการ รวมงบประมาณ ๕๙,๘๐๐ บาท เนือ่งจากกองขา่ง ได้ตรวจสอบโครงการท่ี 
อยู่ในความรับผิดขอบมีความจำเป็นต้องแก้ไข คำขีแ้จงงบประมาณรายจา่ย ตังน้ี 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ 
รายการที ่ ๑ หน้า ๒๕๘ ค่าจัดซือ้เคร่ืองคอมพวิเตอร์ จำนวน ๔๔,๐๐๐ บาท 
รายการที ่ ๙ ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๕,๘๐๐ บาท



นางสพุรรณ ี สขุสนัตรุง่เรอืง เนือ่งจากพมิพข์อ้ความตกหลน่ ไม,ตรงตามเกณฑร์าคากลางและคณุลกัษณะรอง 
ปลัด อบจ.ลำปาง พืน้ฐานครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ณ วันท่ี ๒๓

พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงมีความจำเป็นต้องแก!ฃให้ถูกต้อง (รายละเอยีดตามเอกสาร 
บัญชีแก้ไขเปล่ียน คาช้ีแจงงบประมาณแนบท้าย)
เพือ่ใหก้ารดำเนนิการเปน็ไปด้วยความเรียบร้อย จึงขออนุมีตแก้ไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจง 
งบประมาณรายจา่ยโครงการดงักลา่ว ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ตว้ยวธิกีาร 
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕;๔๑ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปล่ียนแปลง 
คำชีแ้จงงบประมาณรายจา่ยในหมวดคา่ครภุณัฑ ์ ทีดิ่นและส่ิงก่อสร้างทีท่ำใหลั้กษณะ 
ปริมาณ คณุภาพเปลีย่น หรือเปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้างใหเ้ป็นอำนาจอนุมัติของสภา 
ท้องถ่ิน จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป

นายพิษณุพล ประสาน - ตามท่ีฝ่ายบริหารไต้แถลงไปแล้วน้ัน มีสมาขิกท่านใดมีข้อสงสัยที่จะซักถาม 
ประธานสภาฯ หรอืจะอภปิราย ขอเขิญ ไม่มี ขณะน้ีมีสมาขิกอยู่ในท่ีประชุมจำนวน ๑๗ คน

------  ครบองค์ประชุม'“นมจะขอมติท่ีประ"ขุมั '■  ' ~ ~ ■ "..........
- สมาขิกท่านใดเห็นขอบอนุมัติให้แก้ไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายตาม 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑ ตามท่ีฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ จำนวน ๑๗ เสียง
- สมาขิกท่านใดไม่เห็นขอบอนุมัติไห้แก้ไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย 
ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปงีบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๑ ตามท่ีฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ ไม่มี

มติท่ีประชุม เป็นอันว่าที่ประขุมแห่งนี้มีมติเห็นขอบจำนวน ๑๗ เสียง อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง
คำขี้แจงงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณ 
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๑ ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง 
ไม่เห็นขอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน - เสียง
- ต่อไปเร่ืองท่ีสอง ขอเชิญฝ่ายบริหารแถลง

นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาขิกสภาองค์การ 
รองปลัด อบจ.ลำปาง บริหารสว่นจังหวัดลำปางทกุทา่น ดิฉันนางสุพรรณี สขุสันต์รุ่งเรือง รองปลดัองคก์าร

บริหารส่วนจังหวัดลำปาง ไดรั้บมอบหมายจากนายกองคก์ารบริหารสว่นจังหวัดลำปาง 
แถลงประกอบการขออนมุตัแิกไ้ขเปลีย่นแปลงคำชีแ้จงงบประมาณรายจา่ยตาม 
ขอ้บญัญตัอิงคก์ารบริหารสว่นจงัหวัด งบประมาณรายจา่ยประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑ มตสิภาสมัยวิสามญั (สมัยท่ี ๒) คร้ังท่ี ๖ ประจำป ี พ.ศ. ๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๒๘ 
กนัยายน ๒๕๖๑ เห็นขอบอนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหน้ีผูกพันตามข้อบัญญัติงบประมาณ 
รายจา่ย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ กองช่าง หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและ 
ส่ิงก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ รวมงบประมาณ ๗,๔๙๕,๐๐๐ บาท น้ัน 
กองช่าง ได้ตรวจสอบโครงการทีอ่ยู่ในความรับผดิชอบมคีวามจำเปน็ตอ้งแกไ้ขคำชีแ้จง 
งบประมาณรายจา่ย ดังน้ี



นางลุพรรณ ี สุขสันต์รุ่ง!,รีอง งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิงก่อลร้าง 
รองปสัต อบจ.สำปาง ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณปูการ

----------  -----

รายกา-รท่ี ๑๒ โครงการตดิต้ังไฟฟา้แสงสว่าง จำนวน ๔๙๕,๐๐๐ บาท เนือ่งจากกอง
ซา่ง ได้ตรวจสอบตามบญัชรีหสั สาย ลป.ถ.๑-๐๐๔๕ ตำบลเสรมิซา้ย-ตำบลเสรมิ
กลาง ปรากฏวา่ไมต่รงตามบญัชทีะเบยีนทางหลวงทอ้งถิน่ของกรมทางหลวงซนบท
กระทรวงคมนาคม จึงมีความจำเป็นต้องแก้โซ่ให้ถูกต้อง
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
ประเภทค่าก่อสร้างส่ิวสาธารณูปโภค
รายการที ่ ๕๙ โครงการซอ่มถนนลาดยาง .จำนวน ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท เนือ่งจากกอซา่ง 
ไดต้รวจสอบตามบญัชรีหสั สาย ลป.ถ.๑-๐๐๒๕ บา้นหนองละคร-บา้นใหมจ่ำบอน 
ปรากฏว่าไม่ตรงตามบัญชีทะเบียนทางหลวงท้องถ่ินของกรมทางหลวงชนบท กระทรวง 
คมนาคม จึงมคีวามจำเบนี.ตอ้งแกโ้ขใหถ้กูตอ้ง (รายละเอยีดตามเอกสารบญัชแีกไ้ข 
เปล่ียนแปลง คำข้ีแจงงบประมาณแนบท้าย) เพือ่ใหก้ารดำเนนิการเปน็ไปด้วยความ 
เรยีบรอ้ย จึงขออนมุตัแิกโ้ขเปลีย่นแปลงคำขีแ้จงงบประมาณรายจา่ยโครงการดงักลา่ว 

'"ตำมร่ะิเบยีปิกระทรว้งมหาดไิทย่*วา่ดว้ย'วธัก๊า่รงบประมา่ณขิอ่งองคก'รปกคริองิสิว่น ิ
ท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๑
ข้อ ๒๙ การแกไ้ขเปลีย่นแปลงคำขีแ้จงงบประมาณรายจา่ยใบหมวดคา่ครภุณัฑท์ีด่นิ 
และสิง่กอ่สรา้ง ทีท่ำใหล้กัษณะ ปรมิาณ คณุภาพเปลีย่น หรอืเปลีย่นแปลงสถานที ่
กอ่สรา้ง ใหเ้ปน็อำนาจอนมุตัขิองสภาทอ้งถิน่  ขอ้ ๓๑ การโอน การแกไ้ข 
เปลีย่นแปลงคำขีแ้จงงบประมาณรายการ,ท่ีโด้เบกิตัดปหีรือขยายเวลาใหเ้บกิตัดปไีว้ จะ 
กระทำไดต้อ่เมือ่ไดรั้บอนมุตัจิากผูม้อีำนาจใหเ้บกิตดัปไีว ้หรอืขยายเวลาเบกิตดัป ี จึง 
เรียนมาเพือ่โปรดพจิารณา

นายพษิณพุล ประลุาน - ตามท่ีฝ่ายบริหารได้แถลงไปแล้วน้ัน มีสมาซิกท่านใดมีฃ้อสงสัยท่ีจะซักถาน
ประธานสภาฯ หรอืจะอภปิราย ขอเชิญ ไม่มี ขณะน้ีมีสมาซิกอยู่ในท่ีประขุมจำนวน ๒๒ คน 

ครบองค์ประขุม ผมจะขอมติท่ีประขุม
- สมาซิกท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขเปล่ียนแปลงคำข้ีแจงงบประมาณรายจ่ายตาม 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑ ตามท่ีฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ จำนวน ๒๐ เสียง
- สมาซิกท่านใดไม่เห็นขอบอนุมัติให้แก้ไขเปล่ียนแปลงคำข้ีแจงงบประมาณรายจ่าย 
ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปงีบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๑ ตามท่ีฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ ไม่มี

มติท่ีประขุม เป็นอันว่าท่ีประขุมแห่งน้ีมีมติเห็นขอบจำนวน ๒๐ เสียง อนุมัติให้แก้โขเปลี่ยนแปลง 
คำขีแ้จงงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณ 
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๑ ตามทีฝ่่ายบริหารแถลง 
ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน ๒ เสียง



นายพษิณพุล ประสาน ต่อไป ๓.๓ ญตัตขิออนมุตัโิอนและแกไ้ขเปลีย่นแปลงคำซืแ้จงงบประมาณรายจา่ย 
ประธานสภาฯ ตามขอ้บญัญตัอิงคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั งบประมาณรายจา่ยประฺจำปงีบประมาณ

พ.ศ.๒<ะ๖๒
- ขอเชญิฝ่ายบริหารแถลง

นางสุพรรณี สุขสันค์รุ่งเรือง เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาชิกสภาองค์การ 
รองปลัด อบจ.ลำปาง บริหารสว่นจังหวัดลำปางทกุทา่น ดิฉันนางสุพรรณี สขุสันต์รุ่งเรือง รองปลดัองค์การ

บริหารสว่นจังหวัดลำปาง ไดร้บัมอบหมายจากนายกองคก์ารบริหารสว่นจังหวัดลำปาง 
แถลงประกอบการขออนุมัติโอนและแก้ไขเปล่ียนแปลงคำซ้ืแจงงบประมาณรายจ่ายตาม 
ขอ้บญัญตัอิงคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัด งบประมาณรายจา่ยประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ ตามข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจา่ยประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ งบประมาณตัง้จา่ยไวก้องการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและล่ีงก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ รวมงบประมาณ ๔๐๓,๐0๐ บาท 
น้ัน กองการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ตรวจสอบโครงการดังกล่าวข้างดุ้นปรากฏ 
ตงัน่ีง้านบรหิารทัว่ไปเกีย่วกับ๋การศกึษา หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดนและส่ิงก่อสร้าง 
ประเภทครุภัณฑล์ำนักงาน
รายการที ่ ๒ หน้า ๑๘๙ ค่าจัดซ้ือโต๊ะ จำนวน ๑๑๖,๐๐๐ บาท เพือ่เปน็คา่จัดซือ้โต๊ะ 
คอมพวิเตอร์ จำนวน ๓๑ ตัวๆ ละ ๔,๐๐๐ บาท จากการตรวจสอบปรากฏว่าคา่จัดซือ้ 
โตะ๊คอมพวิเตอร ์ จำนวน ๓๑ ตัวๆ ละ ๔,๐๐๐ บาท รวมเปน็เงนิจำนวน ๑๒๔,๐๐๐ 
บาท งบประมาณทีไ่ดร้บัไมเ่พยีงพอลำหรบัคา่จดัซือ้โตะ๊คอมพวิเตอร ์ จึงขอโอนเพิม่ 
งบประมาณจำนวน ๘,๐๐๐ บาท
รายการที ่ ๓ หน้า ๑๙๐ คา่จดัซือ้เกา้อี ้จำนวน ๑๒๔,๐๐๐ บาท เพือ่เปน็คา่จดัซือ้เกา้อี ้
จำนวน ๓๑ ตวๆ ละ ๓,๙๐๐ บาท จากการตรวจสอบปรากฏวา่คา่จดัซือ้เกา้อี ้จำนวน 
๓๑ ตัวๆ ละ ๓,๙๐๐ บาท รวมเปน็เงินจำนวน ๑๒๐,๙๐๐ บาท คงเหลอืงบประมาณ 
จำนวน ๓,๑๐๐ บาท จงึขอโอนลดงบประมาณ จำนวน ๓,๑๐๐ บาท ประเภทคา่ 
บำรงุรกัษาและปรบัปรุงครภุณัฑ ์ รายการที ่ ๑ หนา้ ๒๐๑ คา่บำรุงรักษาและปรับปรงุ 
ครุภัณฑ์ จำนวน ๑๖๓,๐๐๐ บาท ขอโอนลดงบประมาณจำนวน ๔,๙๐๐ บาท 
จึงขออนุมัติโอนและแก้1ฃเปล่ียนแปลงคำซื้แจงงบประมาณรายจ่ายฯ ตังน้ี 
๑. การโอนงบประมาณรายจ่าย 
โอนลด รวมจำนวน ๘,๐๐๐ บาท
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
ประเภทครุภัณฑส์ำนักงาน
รายการที ่ ๓ หน้า ๑๙๐ คา่จดัซือ้เกา้อี ้จำนวน ๓,๑๐๐ บาท 
ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
รายการที ่ ๑ หน้า ๒๐๑ ค่าบำรุงรักษาปรับปรุงครุภัณฑ ์จำนวน ๔,๙๐๐ บาท
โอนเพิม่ รวมจำนวน ๘,๐๐๐ บาท
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา
หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
ประเภทครุภัณฑส์ำนักงาน



* นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รายการที ่๒ หน้า ๑๘๙ ค่าจัดซ้ือโต๊ะ จำนวน ๘,๐๐๐ นาท
รองปสัด อบจ.ลำปาง ๒. การแก้1ฃเปล่ียนแปลงคำข้ีแจงงบประมาณรายจ่าย

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
ค่าครุภณัฑ ์ ประเภทครุภัณฑล์ำนักงาน
รายการที ่ ๒ หน้า ๑๘๙ ค่าจัดซ้ือโต๊ะ จำนวน ๑๒๔,๐๐๐ บาท
รายการที ่ ๓ หน้า ๑๙๐ คา่จดัซือ้เกา้อี ้จำนวน ๑๒๐,๙๐๐ บาท (รายละเอยีดตาม
เอกสารแบบทา้ย) เพือ่ใหก้ารดำเนนิการเปน็ไปดว้ยความเรียบร้อย จึงขออนุนัติโอนเงิน
งบประมาณรายจา่ย ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยวธิกีารงบประมาณของ
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๔๔๑ หมวด ๔ การโอนและแกไ้ขเปลีย่นแปลง
งบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงนิงบประมาณรายจา่ยในหมวดคา่ครภุณัฑ ์ ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง ท่ีทำให้ลักษณะ ปริมาณ คณุภาพเปลีย่น หรือโอนไปต้ังจ่ายรายการใหม่ ให้
เปน็อำนาจอนมุตัขิองสภาทอ้งถิน่ ข้อ ๒๙ การแกไ้ขเปลีย่นแปลงคำขีแ้จงงบประมาณ
รายจา่ยในหมวดคา่ครภุณัฑท์ีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง ทีท่ำใหล้กัษณะ ปริมาณ คณุภาพ
เปลีย่น หรือเปล่ียนแปลงสถานทีก่่อสร้างใหเ้ปน็อำนาจอนมุติ้ฃองสภาทอ้งถ่ิน จงึเรยีน
มาเพ่ือโปรดพิจารณ่าอนุมัติต่อไป

นายพษิณพุล ประสาน - ตามท่ีฝ่ายบริหารได้แถลงไปแล้วน้ัน มีสมาซิกท่านใดมีข้อสงลัยท่ีจะขักถาม
ประธานสภาฯ หรอืจะอภปิราย ขอเชิญ ไม่มี ขณะน้ีมีสมาซิกอยู่ในท่ีประขุมจำนวน ๒๒ คน 

ครบองค์ประขุม ผมจะขอมติท่ีประขุม
- สมาซิกท่านใดเห็นขอบอบุฟ้ติให้แก้ไขเปล่ียนแปลงคำข้ีแจงงบประมาณรายจ่ายตาม 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 
๒๔๖๑ ตามท่ีฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ จำนวน ๒๐ เสียง
- สมาซิกท่านใดไม่เห็นขอบอนุมัติให้แก้ไขเปล่ียนแปลงคำข้ีแจงงบประมาณรายจ่าย 
ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปงีบประมาณ 
พ.ศ.๒๔๖๑ ตามท่ีฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ ไม่มี

มติท่ีประขุม เป็นอันว่าท่ีประขุมแห่งน้ีมีมติเห็นขอบจำนวน ๒๐ เสียง อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง 
คำขี้แจงงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณ 
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๔๖© ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง 
ไม่เห็นขอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน ๒ เสียง

นายพิษรสุพล ประสาน ต่อไป ๓.๔ ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงคำซีแ้จงงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญติั
ประธานสภาฯ องคก์ารบริหารสว่นจงัหวัด งบประมาณรายจา่ยประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๒

- ขอเชิญฝ่ายบริหารแถลง
- ในญัตติน้ีมีเร่ืองแก้ใขเปล่ียนแปลง จำนวน ๒ เร่ือง ผมจะขอมติเป็นเร่ือง ๆ
- ขอเชญิฝ่ายบริหารแถลง เร่ืองแรก

นางสาวพรรณ ี การะกนั เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาซิกสภาองค์การ 
รองปสัด อบจ.ลำปาง บรหิารสว่นจงัหวดัลำปางทกุทา่น ตฉินันางสาวพรรณ ี การะกนั รองปลดัองคก์าร

บริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้รับมอบหมายจากนายกองคก์ารบริหารสว่นจงัหวัดลำปาง 
แถลงประกอบการขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงคำข้ีแจงงบประมาณรายจ่ายตาม



นางสาวพรรณ ี การะกนั ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปงีบประมาณ พ.ศ.
รองปลัด อบจ.ลำปาง ๒๕๖๒ ตามทีอ่งคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง ไดต้ัง้งบประมาณรายจา่ยประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ กองการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม หมวดด่าครุภณัฑ์
ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ งบประมาณ ๖๖,๐๐๐ บาท น้ัน
เนือ่งจากกองการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม ไดต้รวจสอบโครงการทีอ่ยูใ่นความ
รับผิดชอบมีความจำเป็นต้องแก้ไขคำซีแ้จงงบประมาณรายจ่าย ดังน้ี
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา หมวดด่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
ด่าครุภัณฑ ์ประเภทคอมพวิเตอร์
รายการที ่ ๑ หน้า ๑๙๐ ด่าจดัซือ้เคร่ืองคอมพวิเตอร์ จำนวน ๖๖,๐๐๐ บาท เนือ่งจาก 
ไดต้รวจสอบรายละเอยีดของแผนงานโครงการ ปรากฏวา่มขีอ้ความไมถ่กูตอ้ง และ 
คณุลกัษณะของเครือ่งคอมพวิเตอรท์ีต่ัง้จา่ยในขอ้บญัญตัปิระจำปงีบประมาณ. พ.ศ. 
๒๕๖๒ ไมต่รงตามเกณฑร์าคากลางและคณุลกัษณะพืน้ฐานครภุณัฑค์อมพวิเตอรข์อง 
กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและลงัคม ณ วันท่ี ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จีงมี 
ความจำเปน็ตอ้งแกไ้ข ให้ถูกต้อง รายละเอยีดตามเอกสารบญัชแีกไ้ขเปลีย่นแปลง

...............  '  “  คำขีแ้จงงบประมาณแนปทา้ย 'เพือ่ใหก้ารดำเนนิการเปน็ไบดัว้ย่ความเรยีบรอ้ย จึงิขอ
อนมุตัแิกไ้ขเปลีย่นแปลงคำซืแ้จงงบประมาณรายจา่ยโครงการดงักลา่ว ตามระเบยีบ 
กระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยวธิกีารงบประมาณขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 
๒๕๔๑ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปล่ียนแปลง คำข้ีแจงงบประมาณในหมวดด่าครุภณัฑ ์ ท่ีดิน 
และสิง่กอ่สรา้ง ทีท่ำใหล้กัษณะ ปริมาน คณุภาพเปลีย่น หรอืเปลีย่นแปลงสถานที ่
ก่อสร้างให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป 

นายพิษ{นุพล ประสาน - ตามท่ีฝ่ายบริหารได้แถลงไปแล้วน้ัน มีสมาขิกท่านใดมีข้อสงสัยท่ีจะซักถาม
ประรานสภาฯ หรือจะอภปิราย ขอเชิญ ไม่มี ขณะน้ีมีสมาขิกอยู่ในท่ีประขุมจำนวน ๒๑ คบ

ครบองค์ประขุม ผมจะขอมติที,ประขุม
- สมาขิกท่านใดเหน็ขอบอนุมัติใหแ้ก้!ขเปล่ียนแปลงคำข้ีแจงงบประมาณรายจ่ายตาม 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ ตามท่ีฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ จำนวน ๑๙ เสียง
- สมาขิกท่านใดไม่เห็นขอบอนุมัติให้แก้!ขเปล่ียนแปลงคำข้ีแจงงบประมาณรายจ่าย 
ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปงีบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๑ ตามท่ีฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ ไม่มี

มติท่ีประขุม เปน็อ้นว่าทีป่ระขมุแหง่นีม้มีตเิหน็ชอบจำนวน ๑๙ เสยีง อนุมัติให้แก้ไขเปล่ียนแปลง
คำชีแ้จงงบประมาณรายจา่ยตามขอ้บญัญตัอิงคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดังบประมาณ 
รายจา่ย ประจำปงีบประมาณพ.ศ.๒๕๖๒ ตามทีฝ่า่ยบรหิารแถลง 
ไมเ่หน็ชอบจำนวน - เสยีง งดออกเสยีงจำนวน ๒ เสยีง

นายพษิณพุล ประสาน - ต่อไปเร่ืองท่ีสอง ขอเชิญฝ่ายบริหารแถลง 
ประธานสภาฯ
นางสาวพรรณ ี การะกนั เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาขิกสภาองค์การ 
รองปลัด อบจ.ลำปาง บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ดิฉันนางสาวพรรณี การะกับ รองปลัดองค์การ



๒๑

'f  นางสาวพรรณ ี การะกัน บริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้รับมอบหมายจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 
รองปลัด อบจ.ลำปาง แถลงประกอบการขออนมุตัแิกไขเปลีย่นแปลงคำซีแ้จงงบประมาณรายจา่ยตาม

ขอ้บญัญตัอิงคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั งบประมาณรายจา่ยประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ ตามท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้ต้ังงบประมาณรายจ่ายประจำป ี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ กองช่าง หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิงก่อสร้าง จำนวน 
๓ รายการ รวมงบประมาณ ๒๔๙,๑๐๐ บาท น้ัน เนือ่งจากกองช่าง ได้ตรวจสอบ 
โครงการท่ีอยฺในความรับผิดขอบ มีความจำเป็นต้องแก้ไขคำซ้ีแจงงบประมาณรายจ่าย 
ดังน
งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบัอตุสาหกรรมและการโยธา หมวดคา่ครภุณัฑ ์ ทีด่นิและ 
ส่ิงก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ ์ประเภทครุภัณฑค์อมพิวเตอร์
รายการที ่ ๑ หน้า ๓๓๐ ค่าจัดซือ้เคร่ืองคอมพวิเตอร์ จำนวน ๑๗๖,๐๐๐ บาท 
รายการที ่ ๓ หน้า ๓๓๒ ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔๙,๗๐๐ บาท 
รายการที ่ ๔ หน้า ๓๓๓ ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๓,๔๐๐ บาท 
เนือ่ง่จืากพมิพข์อ้ความตกหลนไม,ตรงตามเกณฑร์า้คากลางและคณุลี'่กษณะพืน้ฐาน 
ครภุณัฑค์อมพวิเตอรข์องกระทรวงดจิทิลัเพ ือ่เศรษฐกจิและสงัคม ณ วันที ่ ๒๓ 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จงีมคีวามจำเปน็ตอ้งแก!้ฃใหถ้กูตอ้ง(รายละเอยีดตามเอกสาร 
บญัชีแก้!ขเปล่ียนแปลงคำซืแ้จงงบประมาณแนบท้าย) เพือ่ใหก้ารดำเนนิการเป็นไปด้วย 
ความเรยีบรอ้ย จงึขออนมุตัแิก!้ขเปลีย่นแปลงคำซืแ้จงงบประมาณรายจา่ยโครงการ 
ดังกล่าว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑
ข้อ ๒๙ การแก้!ขเปล่ียนแปลงคำซืแ้จงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ ์ท่ีดิน 
และสิง่กอ่สรา้งทีท่ำใหล้กัษณะ ปรมิาน คณุภาพเปลีย่นหรอืเปลีย่นแปลงสถานที ่
ก่อสร้างให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป 

นายพิษเนุพล ประสาน - ตามท่ีฝ่ายบริหารได้แถลงไปแล้วน้ัน มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยท่ีจะซักถาม
ประธานสภาฯ หรอืจะอภปิราย ขอเชิญ ไม่มี ขณะน้ีมีสมาขิกอยู่ในท่ีประชุมจำนวน ๒๓ คน

ครบองค์ประชุม ผมจะขอมติท่ีประชุม
- สมาชิกท่านใดเห็นขอบอนุมัติให้แก้!ขเปล่ียนแปลงคำซ้ืแจงงบประมาณรายจ่ายตาม 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ ตามท่ีฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ จำนวน ๒๑ เสียง
- สมาขิกท่านใดไม่เห็นขอบอนุมัติให้แก้!ขเปล่ียนแปลงคำซ้ืแจงงบประมาณรายจ่าย 
ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปงีบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๑ ตามท่ีฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ ไม่มี

มติท่ีประชุม เปน็อนัว่าทีป่ระชมุแหง่นีม้มีตเิหน็ชอบจำนวน ๒๑ เสยีง อนุมัติให้แก้!ชเปล่ียนแปลง
ค0าขีแ้จงงบประมาณรายจา่ยตามขอ้บญัญตัอิงคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดังบประมาณ 
รายจา่ย ประจำปงีบประมาณพ.ศ.๒๕๖๒ ตามทีฝ่า่ยบรหิารแถลง 
ไมเ่หน็ชอบจำนวน - เสยีง งดออกเสยีงจำนวน ๒ เสยีง



ร นายพษิณพุล ประสาน -ต่อไป ๓.๕ ญัตติการกำหนดวันเร่ิมสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ีสอง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ 
ประธานสภาฯ ■ ตามข้อบังคับการประชุมได้กำหนดให้ประธานสภาท้องถ่ินนำปรึกษาในท่ีประชุมสามัญ

ประจำปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนดวันเร่ิมสมัย
ประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัย และวันเร่ิมสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรก
ของปีถัดไป ดังน้ัน จึงขอให้สภาแห่งน้ึ1ด้หารือ ว่าจะกำหนดวันเร่ิมสมัยประชุมสามัญ 
สมัยท่ี ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ขอเชิญ 
- ขอเชิญ'ท่าน'ประสิทธ้ี เตซะปลูก

นายประสทิธ้ี เตชะปลกู เรียนหา่นประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรง 
ส.อบจ.อ.เมอืงลำปาง เกียรติทุกท่านขอเสนอวันพฤหัสบดีท่ี ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นวันเร่ิมสมัย

ประชุม สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
บาย'พิษณุ'พล ประสาน 
ประรานสภาฯ

มติท่ีประชุม

- ขอผู้'รับรอง - ผู้รับรองถูกต้อง
- มีสมาชิกท่านใด จะเสนออีกหรือไม่
■ ถ้าไม่มี ผมจะขอมติในท่ีประชุมแห่งน้ีเล่¥
- ขณะน้ีมีสมาซิกอยู่ในท่ีประชุมจำนวน ๒0 คน ครบองค์ประชุม
- สมาชิกท่านใดเห็นขอบกำหนดให้วันพฤหัสบดีท่ี ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เป็นวันเร่ิมสมัย ประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจำปพี.ศ.๒๕๖๒ โปรดยกมือ 
จำนวน ๒๐ เสียง
- สมาชิกท่านใดไม่เห็นขอบกำหนดให้วันพฤหัสบดีท่ี ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เป็นวันเร่ิมสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ โปรดยกมือ ไม่มี 
เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มืมติเห็นชอบจำนวน ๒0 เสียง กำหนดให้วันพฤหัสบดี 
ท่ี ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นวันเร่ิมสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ 
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน - เสียง

■ ต่อไป ๓.๖ ญตัติการกำหนดวันเร่ิมสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
- ขอให้สภาแห่งน้ืใด้กำหนดวันเร่ิมสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป คือ 
กำหนดวันเร่ิมสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกหรือสมัยท่ีหน่ึง ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๓ ขอเชิญ
- ขอเชญิทา่นวิเชยีร เรืองบุญมา

นายวเิชยีร เรอืงบญุมา เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรง 
ส.อบจ.อ.เมอืงลำปาง เกียรติทุกท่านขอเสนอวันศุกร์ท่ี ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นวันเร่ิม

สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรกหรือสมัยท่ี ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
นายพษิณพุล ประสาน - ขอผู้'รับรอง - ผู้รับรองถูกต้อง
ประธานสภาฯ - มีสมาชิกท่านใด จะเสนออีกหรือไม่

- ถ้าไม่มี ผมจะขอมติในท่ีประชุมแห่งน้ีเลย
- ขณะน้ีมีสมาซิกอยู่ในท่ีประชุมจำนวน ๒๐ คน ครบองค์ประชุม



* ๒๓
^ นายพษิญพล ประสาน - สมาซิกท่านใดเห็นชอบกำหนดให้วันศุกร์ท่ี ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

ประธานสภาฯ เป็นวันเร่ิมสมัยประขุม สมัยสามัญ สมัยแรกหรือสมัยท่ี ๑ ประจำปพี.ศ.๒๕๖๓ 
โปรดยกมือ จำนวน ๒๐ เสียง
- สมาซิกท่านใดไม่เห็นชอบกำหนดให้วันศุกร์ท่ี ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เป็นวันเร่ิมสมัยประขุม สมัยสามัญ สมัยแรก หรือ สมัยท่ี ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ 
โปรดยกมือ ไม่มี

มติท่ีประขุม เป็นอันว่าที่ประขุมแห่งนี้มีมติเห็นขอบจำนวน ๒๐ เสียง กำหนดให้วันศุกร์ 
ท่ี ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นวันเร่ิมสมัยประขุม สมัยสามัญ สมัยแรก 
หรือสมัยท่ี ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ไม่เห็นขอบจำนวน - เสียง 
งดออกเสียงจำนวน - เสียง

__5<_____ d
-ต่อไปเข้าส่ระเบียบวาระที่ ๔
d . 4 . .ระเจยบวาระท ่ ๔ _ เริองอนิ  ๆ ...

บายพษิณพุล ประสาน เนือ่งจากผมมีภารกจิเร่งด่วน ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีต่อได้ ผมจึงขอมอบให้ท่าน
ประธานสภาฯ วสันต์ อุณหเลข1จิตร รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง คนท่ี ๑ 

ข้ึนมาปฏิบัติ'หน้าท่ี ขอเชิญท่านวสันต์ อุณหเลขจิตร
นายวสนัต ์อณุหเลขจติร วันน้ีท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้มอบหมายให้กระผมวสันต์ 
รองประรานสภาฯ อุณหเลขจิตร รองประธานสภา คนท่ี ๑ มาปฏิน้ตหน้าท่ีแทน เน่ืองจากผมมีภารกิจใน

นายบญุเลศิ แสนเทพ 
รองประธานสภาฯ

พ้ืนท่ีนัดประขุมการจัดงาบสรงน้ําพระธาตุม่อนคีรีชัย ขอเชิญรองประธานสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง คนใหม่ ข้ึนมาปฏิบัติหน้าท่ีแทน 
-ขอเชิญทา่นบญุเลศิ แสนเทพ
เน่ืองจากประธานสภา และรองประธานสภาคนท่ีหน่ึงไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ผม 
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง คนท่ีสอง ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ 
หน้าท่ีแทน ผมขอดำเนินการประขุมต่อ ขณะน้ีอยู่ในระเบียบวาระท่ี ๔ เร่ืองอ่ืน  ๆ
มีสมาชิกท่านใดจะเสนอในวาระน้ีขอเชิญ

นายทองด ี จอมวงต์
-ฃอเชิญฝ่ายบริหาร
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาชิกสภาองค์การ

ปสัด อบจ.ปฏิบ้ตหน้าท่ี บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ด้วยทางคณะผู้บริหารมีเร่ืองเร่งด่วนท่ีจะเสนอขอ
บายกอบจ.ลำปาง ความเห็นขอบ จากสภาแห่งน้ีจำนวน ๑ เร่ือง คือขอเสนอญัตติขอความเห็นขอบการทำ 

บนัทกึข้อตกลงความร่วมมือการกำจัดขยะและการคิดอัตราค่าบริการจัดการขยะของ 
ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางกับ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและหน่วยงานอ่ืนในจังหวัดลำปาง รวมจำนวน ๔๘ แห่ง 
ญตัติดังกล่าวซ่ีงเป็นเร่ืองเก่ียวกับการจัดทำบันทึกข้อตกลงขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ินในจังหวัดลำปาง ท่ีจะทำงานร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ท่ีจะนำ 
ขยะขุมขนมาทิง้ยังศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรของเรา ท่ีตำบลด้นธงชัย 
อำเภอเมอืงลำปาง จังหวัดลำปาง ซีง่คณะผู้บริหารมองเห็นว่าเป็นเร่ืองเร่งด่วนหากล่าข้า 
เกรงว่าจะไม่ท้นกับห้วงเวลาการปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เพราะมี 
เร่ืองเกีย่วกบัคา่ธรรมการจดัเกบ็เกีย่วขอ้งดว้ย จึงขอนำเสนอวาระน้ีเป็นวาระด่วนต่อ



นายทองดี จอมวงค์ 
ปลัด อบจ.ปฏิบัติหน้าท่ี 
นายกอบจ.ลำปาง 
นายบุญเลิศ แสนเทพ 
รองประธานสภาฯ

นายทองดี จอมวงศ 
ปลัด อบจ.ปฏิบัตหน้าท่ี 
นายกอบจ.ลำปาง

สภาเพ่ือให้ความเห็นซอบ จึงนำเสนอต่อประธานสภาเพือ่พิจารณาอนญุาต เพ่ือจะ 
นำเสนอในรายละเอียดต่อไป ขอขอบคุณ

ตามท่ีฝ่ายบริหารเสนอญัตติขอความเห็นชอบการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการ 
กำจัดขยะและการคิดอัตราคา่บริการจัดการขยะของศนูย์จัดการขยะมลูฝอยรวม 
แบบครบวงจรระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
และหน่วยงานอ่ืนในจังหวัดลำปาง รฺวม'จำนวน ๔๘ แห่ง ต่อสภา ผมพิจารณาแล้วเป็น 
เร่ืองสำคัญเร่งด่วน ผมอนุญาตให้เสนอญัตติน้ีด้วยวาจาต่อสภา และผมขอบรรจุเข้าสู่ 
ระเบียบวาระการประชุมในคร้ังน้ี 
-ฃอเชิญฝ่ายบริหารแถลง
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาชิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ก่อนอ่ืนก็ต้องแสดงความยินดีกับท่านรองประธานสภา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง คนใหม่ ท่านก็จะทำหน้าท่ีไปจนกว่าจะมีการเลือกต้ัง 
ใหม่ ก็ยินดีท่ีจะทำร่วมกัน ก็ถือว่าเป็นเร่ืองประชาธิปไตยท่ีสมบุรณ์แบบมากท่ีสุด เป็น 
แบบ่อ่ย่างท่ีดี เหมาะสมท่ีสุด เป็นเกียรติอย่างย่ิงกับผู้ท่ีได้รับการเลัอกต้ัง และเป็นเกียรติ 
กับสภาแห่งน้ี ผมก็ฃอแสดงความยินดีด้วย เร่ืองการกำจดัขยะ จะมรีายละเอยีดดงันี ้
ตามท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้เสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำปาง ได้ใหค้วามเหน็ชอบเก่ียวกับการตราข้อบัญญติัเรียกเก็บค่าบริการขยะมูลฝอย ณ 
ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร และทางจังหวัดลำปางมีความเหน็ว่า ทาง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางไม่สามารถท่ีจะออกข้อบัญญัติดังกล่าวได้น้ัน ทาง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จึงได้หารือไปยังจังหวัดลำปาง และจังหวัดลำปางก็ได้ 
หารือไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทยว่ากรณีเซ่นน้ี เราควรจะ 
มีแนวทางปฏิบัติอย่างไรเพ่ือให้ถูกต้องตามแนวทางท่ีกำหนดไว้ และต่อมาทางกรม 
ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย และจังหวัดลำปางได้แจ้งแนวทาง 
ปฏิบัติมาให้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้ทราบ และถือปฏิบัติตามหนังสือท่ี 
มท ๐๘๐๘.๔/๒๓๘๖ ลงวันท่ี ๖ มีนาคม พ.ศ.๒๔๖๑ เร่ืองการหารือเก่ียวกับอำนาจใน 
การตราข้อบัญญัติ และตามหนังสือท่ี ลป ๐๐๒๓.๔/๙๘๖๖ ลงวันท่ี ๑๐ เมษายน พ.ศ. 
๒๔๖๑ เร่ืองการหารือเกีย่วกบัอำนาจในการตราขอ้บญัญติั โดยกรมส่งเสริมการ 
ปกครองท้องถ่ินกระทรวงมหาดไทย และจังหวัดลำปางได้แจ้งให้ทราบ โดยมี 
รายละเอียดพอสรุปได้ดังน้ี คือ ตามพระราชบัญญติัรักษาความสะอาดและความเป็น 
ระเบยีบเรียบร้อยของบา้นเมอืง พ.ศ.๒๔๖๐ มาตรา ๓๔/๑ บัญญัติว่า การเก็บ ขน และ 
กำจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในเขตพ้ืนท่ีของราชการส่วนท้องถ่ินใดให้เป็นไปตามอำนาจ 
หน้าท่ีของราชการท้องถ่ินน้ัน แต่ไม่รวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัด ฉะน้ัน องค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด จึงไม่มีอำนาจหน้าท่ี ในการเกบ็ ขน และกำจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 
โดยตรง แต่อาจจะได้รับมอบหมายจากราชการท้องถ่ินอ่ืนได้ คือทำเองไมใต้ แต่ถ้าได้รับ 
มอบหมายจาก อปท.ต่าง  ๆ ก็สามารถดำเนินการได้ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการ 
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เร่ือง การทำความตกลงร่วมมือกัน 
จัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ข้อ ๒ และข้อ ๓ กำหนดให้ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน การทำความตกลงร่วมมือกันในการจัดทำบริการสาธารณะ



* นายทองดี จอมวงค์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต่าง  ๆ สามารถทำความตกลงร่วมมือในการจัดทำ
ปลัด อบจ.ปฏิบัติหน้าที่ บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้ังแต่สองแห่งข้ึนไปร่วมกันได้ เน้ือหา 
.นายกอบจ.ลำปาง สาระของประกาศดังกล่าว พอสรุปได้คือ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต่าง  ๆไม่ว่าจะ

เป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนตำบล ใบเขตจังหวัด 
เดียวกัน หรือต่างจังหวัด สามารถท่ีจะทำความตกลงร่วมมือทำกิจกรรมต่าง  ๆ ท่ีเป็น 
ภารกิจในพ้ืนท่ีร่วมกัน หรือ(MOU) ภายใต้หลักเกณฑ ์ดังต่อไปน้ื (๑) เป็นอำนาจหน้าท่ี 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน้ัน ตามพระราชบญัญติ้แผนและการกระจายอำนาจ 
หรือตามพระราชบัญญ้ติจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน้ัน หรือตามภารกิจถ่ายโอนท่ี 
ได้รับถ่ายโอนมา (๒) เปน็ภารกจิทีเ่กนิศกัยภาพ หรือไม่คุ้มค่าเม่ือองค์กรปกคร่องส่วน 
ท้องถ่ินน้ัน  ๆจะดำเนนิการเอง หรือเป็นโครงการท่ีท้องถ่ินน้ันจะร่วมมือกันทำเพ่ือ 
ประโยชน์แก่ประชาชน (๓) การตำเนินการให้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 
โดยจัดทำเป็นหนังสือ (๔) โดยให้เสนอต่อสภาท้องถ่ินแต่ละแห่งให้ความเห็นชอบแล้ว 
รายงานต่อผู้กำกับดูแลคือจังหวัดลำปางไต้รับทราบ และขณะน้ีองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำปางได้ประชุมหารือร่วมกันระหว่างจังหวัดลำปางโดยท้องถ่ินจังหวัดลำปาง 
องค์การบริห่ารสัวนจังิหิวัดลำปาง และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตาง  ๆ ท่ีสนใจจิะนำ 
ขยะมากำจดัยงัศนูยก์ำจดัขยะของเรา องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้ประชุมทำ 
ความเขา้ใจ และทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ไว้ ๓ คร้ัง คือ เม่ือวันท่ี ๖๔ 
กนัยายน ๒๔๖๑ มีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมาทำความร่วมมือ จำนวน ๓๗ แห่ง 
และวันท่ี ๒๓ มกราคม ๒๔๖๒ จำนวน ๙ แห่ง และวันท่ี ๘ ทุมภาพันธ์ ๒๔๖๒ จำนวน 
๒ แห่ง รวมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จำนวน ๔๘ แห่ง ก็จะแยกออกเปน็แตล่ะอำเภอ 
ดังนื ้เขตอำเภอเมอืงลำปาง จำนวน ๑๓ แห่ง เขตอำเภอหา้งฉัตร ๖ แห่ง เขตอำเภอ 
เกาะคา ๖ แห่ง เขตอำเภอแม่ทะ ๖ แห่ง เขตอำเภอแมเ่มาะ ๖ แห่ง รวมต้ังการไฟฟ้า 
ฝา่ยผลติแมเ่มาะดว้ย เขตอำเภอเมอืงปาน ๓ แห่ง เขตอำ๓ อวังเหนือ ๒ แห่ง เขต
อำเภอแจห้ม่ ๔ แห่ง ต้ัง ๔๘ แหง่กจ็ะทยอยนำขยะมาสง่ยังศนูย์กำจัดขยะ แต่บางแห่ง 
ก็ยังไม่ได้จัดส่งเพราะรอจัดซ้ือรถขยะ เราจะเริม่เกบ็อตัราคา่บริการตัง้แต ่ เดือนมกราคม 
๒๔๖๒ เป็นต้นไปในอัตราดันละ ๑๔๐ บาท ฉะน้ัน คณะผู้บริหารจึงนำบันทึกข้อตกลง 

■ ท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้ทำกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต่าง  ๆโดย 
เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
เร่ืองการทำความตกลงร่วมมือกันจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
เร่ืองการกำจัดขยะมูลฝอยชมุชน มากำจดัยังศูนย์กำจดัขยะมลูฝอยแบบครบวงจร ใน 
ราคาดันละ ๑๔๐ บาท จำนวน ๔๗ แห่ง กับ ๑ องค์กรคือ การไฟฟา้ฝ่ายผลิตแมเ่มาะ 
จึงนำเสนอต่อสภาแห่งน้ีเพ่ือให้ความเห็นชอบ ในการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
(MOU) ในคร้ังน้ี จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป 

นายบุญเลิศ แสนเทพ ตามท่ีฝ่ายบริหารได้แถลงไปแล้วน้ัน มีสมาซิกท่านใดมืข้อสงสัยหรือจะอภิปรายขอเชิญ
รองประธานสภาฯ -ขอเชิญทา่นพเิชฐ ทินอยู่
นายพิเขฐ ทินอยู่ เรียนรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางคนท่ี ๒ ปฏิบัติหน้าท่ีแทน
ส.อบจ.อ.เกาะคา ประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ท่านปลัดทองดี

จอมวงค์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางปฏิบัติหน้าท่ีแทนนายกองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปาง ตามท่ีท่านได้นำเรียนสู่สภาแห่งน้ีเร่ืองของ (MOU) ผมเห็นด้วยกับ
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หลักการในการท่ีจะบริหารจัดการขยะร่วมกัน แตในส่วนของรายละเอียดผมขอเพ่ิม 
รายละเอยีด ๒ ส่วน ถ้าท่านมีข้อรุ)ลตรงน้ีขอให้ท่านตอบเลย เช่ือว่าข้อมูลตรงน้ี
คงเป็นข้อมูลท่ีประกอบในการ ทำร่าง (MOU) ร่วมกัน ผมค่อนข้างเห็นด้วยเร่ืองของ 
การยกระดับในการบริหารจัดการขยะและก็เคย'อภิปรายในสภาแห่งน้ีหลายคร้ัง เม่ือมี 
การอภปิรายเร่ืองขยะเหน็ขอบและเหน็ดว้ยเพราะวา่หลายๆ บ่อขยะท่ีใม่มีมาตรฐานแต่ 
ละตำบลแตล่ะอำเภอ ถ้าถูกปิดการใข้ปิดไม่ให้ท้ิงเป็นเร่ืองของสุขอนามัยจะดีข้ึบ ท่ีดิน 
บริเวณน้ัน บริเวณโดยรอบสามารถพัฒนาให้มีมูลค่ามากข้ึนและส่ิงท่ีท้องถ่ินน้ันๆ จะได้ก็ 
คือภาษจีากการจัดเกบ็ทีดิ่นจากทีร่อบๆ บ่อขยะบริเวณจะมีความท้ิงสุขอนามัยเร่ืองของ 
ความไม่สะอาดเร่ืองของมาตรฐานในการจัดการขยะและหลายแห่ง เป็นแบบท่ีเหมือนกัน 
ตรงน้ีหลักการผมเห็นด้วยในการทำ(MOU) ในคร้ังน้ี แต่ในส่วนของรายละเอียด ผม 
ขอสองส่วน ส่วนท่ีหน่ีงวันน้ีนับย้อนหลังไปในการบริหารจัดการขยะท่ีผ่านมาค่าเฉล่ียใน 
การบริหารจัดการขยะท่ีผ่านมาตันละประมาณเท่าไหร่ เป็นข้อท่ี ๑ ท่ีถามวันน้ีเราทำ 
MOU) เราจะเกบ็จากทอ้งถิน่ประมาณ ๑๕๐ บาท และฃ้อท่ี ๒ การขดเขยทีจ่ะเกดิข้ึน 
การอุดหนุนการบริหารการจัดการขยะงบประมาณท่ีเราต้ังไว้ถ้าจำไม่ผิด เราเคย 
อภิปรายในส์ภางบประมาณัใน้ปี ๒๕๖๒ นาจะ'ปร้ะม์าณ ๑๒ ล้านบาท ประมาณน้ีจำ 
ตัวเลขไม่ได้ ๑๐ ถึง๑๕ ล้านบาท ถ้าหากเราคำนวณดูและมองดูย้อนกลับไปค่าเฉล่ีย 
วันน้ีอยู่ท่ีเท่าไหร่แล้วที,ผ่านมาเราเกบ็ ๓๗ ท้องถ่ิน ต่อดันต่อวันประมาณเท่าไหร่หรือ 
ต่อเดือน ถ้าหากมีเพ่ิมอีกประมาณอีก ๑๑ แห่ง จะเพ่ิมข้ึนก็จะเป็น ๔๘ แห่ง เราจะ 
รองรับได้เท่าไหร่ ถ้าผู้บริหารมีข้อมูลก็ฃอตอบในท่ีประชุม แต่ถ้าไม,มีก็ให้ข้อมูลในการ 
ประชุมคร้ังต่อไป ขอขอบคุณ 
มีสมาขิกท่านใดอภิปรายเพ่ิมอีก เขิญเสนอ 
-ฃอเชิญท่านนิกร ธรรมลังกา
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาขิกสภาองค์การ 
บริหารสว่นจังหวัดลำปางทกุทา่น กระผมนายนกิร ธรรมลังกา อำเภอเมอืงลำปาง ถ้า 
พดูถึงเปน็ เร่ืองทีเ่ราไดด้ำเนนิการมาจนบรรลเุปา้หมายคอืองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัด 
ลำปางไดม้ศีนูยก์ำจดัขยะแบบครบวงจร ทีถ่อืวา่ไดม้าตรฐานดา้นสขุอนามยัตัง้แตก่าร 
เร่ิมดน้หลายปกีอ่น ผมถือว่าผมเป็นสว่นหน่ึงของการทำประซาคมของจังหวัด แต่วันน้ี 
หลายปทีีผ่่านมาจนถึงวินาทนีีถื้อว่าเราเข้าสูเ่ปา้หมายหรือวัตถปุระสงค ์ผมจำได้ว่าต้ังแต่ 
เริม่กระบวนการทำประซาคมไมไ่ดพ้ดูถงึขยะจากตา่งจงัหวดั จำไดว้า่จะไมม่คีำวา่ม ี
“ขยะตา่งถิน่” เพราะเป็นความอ่อนไหวของพ้ืนท่ี เพราะในขณะเดียวกันมีข่วงระยะหนึง่ 
มกีารขโมยขยะมาจากตา่งถิน่แตใ่นวนันีบ้นัทกึขอ้ตกลง ข้อ ๒ เขยีนบอกวา่องคก์ร 
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ในจงัหวดัเดยีวกนัและหรอืวา่หรอืจงัหวดัใกลเ้คยีง คำวา่จงัหวดั 
ใกล้เคียงเป็นความอ่อนไหวต่อในพ้ืนท่ี เพราะตอนน้ีบ่อขยะของเรามีพ้ืนท่ีอยู่ติดกับ 
๓ ตำบล คือตำบลบา้นเปา้ ตำบลบ้านเอ้ือมก็ใกล้ ตำบลตันธงขัย และตำบลบ่อแฮ้ว 
ตอนท่ีเราเร่ิมต้นกันจริง  ๆ จดุมุง่หมายทีจ่ะดแูลเฉพาะจังหวดัลำปาง แต่วันน้ีถ้ามีบ้นทึก 
ขอ้ตกลงนีไ้ปสามารถทีจ่ะรองรบัขยะจากตา่งถิน่  จะเปน็ ขอ้กงัวลในเรือ่งขยะ 
อตุสาหกรรมคือจังหวัดลำพนู ขยะตดิเชือ้คอืโรงพยาบาลตา่ง  ๆ แตถ้า้เปน็ขยะตดิเชือ้ 
ของจังหวัดลำปางก็ดำเนนิการตามนัน้อยู่แล้ว ความกังวลใจของคนในพ้ืนท่ีคือจะต้องไม่ 
มขียะจากตา่งถิน่เขา้มาเดด็ขาด เป็นความกังวลใจต้ังแต่แรกก็ฝากนำเรียนผู้บริหาร ถ้า
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ทันทีท่ีรู้ว่ามีฃยะต่างถ่ินเข้ามา ศูนย์กำจัดขยะครบวงจรของเรา จะมีบีญหาทันที 
ขอขอบคุณ
มีสมาขิกท่านใดอภิปรายเพ่ิมอีก เชิญเสนอ 
-ฃอเชิญท่านเดชทวี ศรีวิชัย
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาชิกสภาองค์การ 
บรหิารสว่นจงัหวดัลำปางทกุทา่น กระผมนายเดขทว ี ศรวีชิยั สมาชกิสภาองคก์าร 
บริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเกนิ ขออนญุาตอภปิรายเพิม่เตมิกบัท่านนิกร ธรรมลังกา 
เรือ่งขยะเปน็เรือ่งออ่นไหวมาก ถา้กรณทีีเ่อาขยะจากตา่งถิน่เขา้มา ความรับผิดชอบ 
พวกเรารบัผดิชอบกนัเตม็ๆ ยิง่ถา้เปน็ขยะตดิเชือ้หรอืเปน็อะไรกต็ามทีเ่ปน็สิง่ทีห่นา้ 
รงัเกยีจทีส่งัคมปฏเิสธแลว้แตถ่ ้าเรารบัมาไมม่กีารกลัน่กรองกเ็ปน็เรือ่งทีอ่อ่นไหวและ 
เป็นเร่ืองท่ีหม่ินเหม่ ทีเ่ราจะเสยีหายมาก และประเด็นทีส่ำคญัขออนญุาตอภปิรายตรงนี ้
ผมวา่เรือ่งนีเ้ปน็เร่ืองทีล่ะเอยีดออ่นแตก่ารเสนอญตัตดิว้ยวาจาและเรง่ดว่นแบบนีน้า่จะ 
ใหเ้วลาสมาชกิและสภาฯ ได้พจิารณากันอีกคร้ังหนึง่ ผมว่าไม่ควรทีจ่ะรีบเร่งเพือ่ขอมต ิ
ในวันน้ี ขอขอบคุณ 
-ฃอเชญิฝ่า'ยบริหา่ร

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาชิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดสำปางทุกท่าน ขอตอบท่านท่านนิกร ธรรมลังกา ไม่ได้หมายความว่า 
จะเอาขยะจากตา่งถิน่เขา้มา หลักการ (MOU) สามารถดำเนินการได้ท้ังในจังหวัดและ 
ต่างจังหวัดแต่ในการจัดทำ (MOU) คร้ังน้ีเร่ืองของขยะท้องถ่ินเราเอาเฉพาะท้องถ่ินของ 
จังหวัดลำปาง ไม่มีขยะจากท้องถ่ินต่างจังหวัดแต่อย่างใด ช่วงก่อนก็มีทางอำเภอพาน 
โทรมาขอเอาขยะมาท้ิงได้หรือไม่ ประมาณสามล้านตัน เราก็ตอบว่าไม่ได้ได้เฉพาะ 
ท้องถ่ินในจังหวัดลำปางเท่าน้ัน เป็นกติกาตามท่ีเราตกลงกันไว้แต่หลักการของการ 
(MOU) ระเบียบเป็นไปได้ท่ีท้องถ่ินสามารถ (MOU) ภายในจังหวัดลำปาง และก็ 
ต่างจังหวัดได้เช่นกัน แต่ว่าในเร่ืองของขยะไมเ่อาเด็ดขาดขยะจากต่างจังหวัดเปน็ 
ข้อตกลงร่วมกันอยู่แล้ว จะไม่มีขยะจากต่างถ่ิน นอกจากน้ีขยะพิษก็จะไม่มีด้วย ขยะจาก 
โรงพยาบาลต่าง  ๆ มีแยก ๒ ส่วนคือ ขยะพิษให้แต่ละอปท. แยกเก็บไว้ต่างหาก ทางเรา 
จะนำส่งจังหวัดสระบุรี ปีละสองถึงสามคร้ัง ซ๋ึงทาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางจะ 
เป็นผู้นำส่งเอง ส่วนขยะท่ัวไปขยะชุมชนก็จะต้องนำมาท้ิงท่ีบ่อขยะขององค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดสำปาง เป็นการแยกส่วนของขยะพิษก็ส่งไปต่างหาก ส่วนขยะธรรมดาขยะ 
ชุมชนเอาลงเป็นปกติท่ัวไป นอกจากท่ีทำไป ๔๘ อปท. ตอนน้ีก็จะงดท่ีจะทำ (MOU) 
ร่วมกันหลังจากน้ีIปก็จะจัดระบบใหม่ท้ังหมดท่ีจะมาคำนวณดูว่าต่อตันเท่าไหร่ ท่ี 
เหมาะสมหรือไม่ เบ้ืองต้นในการทำ(MOU) เราก็สามารถปรับได้ตามข้อเท็จจริงท่ีมีอยู่ 
หว้งเวลาจากนีL้ปบอกผู้อำนวยการกองชา่งแล้วว่าเราจะคำนวณราคาทัง้หมด เบ้ืองด้น 
อยากได้ข้อมูลท่ีชัดเจนว่าแต่ละอปท.จะส่งขยะมาได้เท่าไหร่ ซ่ึงเป็นข้อมูลท่ีเราต้องทำ 
ต้องเก็บไว้ อย่างนอ้ย ๓ เดือน ๔ เดือน ถ้าหากไม่ทำตรงน้ีก็จะล่าข้าออกไป ในส่วนชอง 
ท่านเดชทวี ศรีวิชัย จะต้องดูรายละเอียดเปน็เพยีงการทดลองดูหากล่าขา้ไป ซ่ึงเราได้ 
ทดลงเก็บเงินต้ังแต่เดือนมากราคม ๒๔๖๒ และตอนน้ีเดือนกุมภาพันธ์ ๒๔๖๒ ตอนน้ี ๒ 
เดือน ถ้าหากเราไม่มี (MOU) สภาไม่เห็บชอบ เราอาจจะมกีารเก็บเงินทีไ่มถู่กต้องก็จะ



-  ๒๘

*นายทองดี จอมวงค์ ผิดระเบียบอีกท่ีเป็นประเด็นท่ีเร่งด่วนก็เพราะตรงน้ีถ้าเก็'นโดยไม่มีอำนาจก็จะไม่ถูกต้อง
ปลัด อบจ.ปฏิบีตหน้าท่ี จึงนำมาเสนอต่อสภาให้ความเห็นชอบ เดือนมกราคมเราเก็บได้ท่ีนำมาส่งท้ังหมดจะอยู่ 
นายกอบจ.ลำปาง ท่ี ๓๗ อปท. ประมาณ ๓,๒๓๖,๐๐๐ ตัน เก็บได้อยู่ท่ี ๔๘๕,๐๐๐ บาท ท่ีเดือนมกราคม

นายบญุเลศิ แสนเทพ 
รองประธานสภาฯ 
นายเดชทว ี ศรีวชิยั 
ส.อบจ.อ.เถนิ

ยอดท่ีเรานำเสนอตรงน้ี อีกส่วนหน่ึงท่ียังไม่ส่งมาเพราะหลาย  ๆอปท. ยังไม่มีรถขนส่งขยะ 
ถ้าหากเราได้เต็มครบตรงน้ีก็ขาดอีก ๑๑ อปท. ซึง่คาดว่ารายรับเราก็จะเพิม่ฃึน้ก็จะ 
ประมาณหกแสนกว่าบาท ท่ีเราจ้างบริษทัเราต้ังงบประมาณไว้ ๑๒ ล้านบาท แตเ่ราจา่ย 
ประมาณเดือนละ เก้าล้านเก้าแสนถึงหน่ึงล้านบาท ล้าหากขยะท่ีเก็บได้ตรงน้ี!ปผนวก 
กับ RDF และก็ขยะ รีไซเคิลชายก็จะพอดีกันไม่แตกต่างกันมาก ราคาท่านพีเซฐ 
ทินอยู่ ได้สอบถาม ประมาณ ๔๐๐ บาทต่อตัน นอกจากน้ีขยะรีไซเคิล ซ่ึงทาง SCG ก็มา 
คุยเร่ืองขยะรีไซเคิลของเราท่ีไม่สามารถจำหน่ายได้ เพราะว่าเรายังไม่มีเคร่ืองสับซอยให้ 
เล็กลง ตอนน้ีทาง SCG ก็จะรับซือ้และนำเคร่ืองมาติดต้ังท่ีอำเภอแจ้หม่ ในเดือน 
เมษายนนี ้RDF ท่ีเรามอียู่จะทยอยจัดสง่ใหท้าง SCG ในการซ้ือถ้าหากทาง SCG รับซ้ือ 
ทัง้หมดกค็าดว่าราคาทีเ่ราจ่ายไปราคาทีเ่ราแบกรับอยู่กจ็ะใกลเ้คยีงกนั นำเสนอสู่สภา 
แต่สดุทา้ยก็ตอ้งคำนวณเอาราคามาเปน็แนวทางการศกึษาเปน็แนวทางนำมาศกึษา 
ต่อไปในอนาคต อปี'๕ เดือน บอกอํปท.ทุกแห่ง อีกหา้เดือนอาจ่จะมก่ารปรับร่าคา 
การทำ (MOU) ก็เป็นแนวทางเป็นแบบแผนของคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้กับ 
ท้องถ่ินได้กำหนดไว้ ในเร่ืองของวัตถุประสงค์เป็นแบบฟอร์มตามท่ีกำหนดมา แนวทาง 
การร่วมมือแนวทางการบริหารงบประมาณ กจ็ะมนีายกอบจ. และนายกอปท. ท่ีจะ 
นำมาท้ิงขยะ มีพยานคือท้องถ่ินจังหวัด มีส่ิงแวดล้อมภาคท่ี ๒ ผู้อำนวยการส่ิงแวดล้อม 
ลำปาง ตลอดถึงหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมาบันทึกข้อตกลงร่วมกัน ไม่ได้ทำเฉพาะ อบจ.กับ 
อปท. น้ัน  ๆ ยังมีหนว่ยงานกลางของจังหวัดมาเป็นพยานร่วมด้วยเพือ่เป็นแนวทาง 
ร่วมกันได้ประชุมร่วมกันสองสามคร้ังแล้ว ก็นำเสนอต่อสภาแห่งน้ีเห็นชอบ ขอขอบคุณ 
'ขอเชญิทา่นเดชทวี ศรีวิชัย

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาซิกสภาองค์การ 
บรหิารสว่นจงัหวดัลำปางทกุทา่น กระผมนายเดชทว ี ศรวีชิยั สมาชกิสภาองคก์าร 
บริหารส่วนลำปาง เขตอำเภอเถนิ ตามท่ีทางฝ่ายบริหารได้อภิปรายไปแล้วน้ัน ผมเขา้ใจ 
ทะลุปรุโปร่ง แตม่คีวามกงัวลวา่ ในเมือ่เราจะมกีารขยบัปรบัเปลีย่นกนั ผมขอฝากไว้ 
ดว้ยรายละเอยีดเกีย่วกบัทีพ่วกเรากงัวลกนั ไม่ว่าท่ีท่านนิกร ธรรมลังกา ได้อภิปรายไป 
เกรงวา่ขยะตา่งถิน่กด็ ี ทีผ่มไดอ้ภปิรายไปวา่ขยะเปน็พษิกด็ ี มรีะบบการจดัเกบ็ระบบ 
การบริหารอย่างไร อยากจะใหแ้ทรกตรงนี!้ว้ เร่ืองท่ีจะขอมติพวกเราส่วนมากคงจะไม,มี 
บีญ'หา ส่วนตัวผมไม่มีบีญหาอยู่แล้ว แต่ความกังวลตรงน้ี อยากจะให้ฝากบริหารเอาไป 
แทรกเข้าไปไว้ในเน้ือหาการท่ีทำ (MOU) มีข้อมาร์คอย่างไร คอมเมนต์อย่างไรเพ่ิมอีก 
ขอขอบคุณ

นายบญุเลศิ แสนเทพ -ฃอเชญิฝา่ยบรหิาร
รองประธานสภาฯ
นายทองด ี จอมวงค ์ เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาชิกสภาองค์การ
ปลัด อบจ.ปฏิบตัหินา้ที ่ บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน เน้ือหาใน (MOU) ก็เห็นซัดว่าไม่มีต่างจังหวัดมาร่วม 
นายกอบจ.ลำปาง ด้วย มเีพยีง ๔๘ หน่วยงานเท่าน้ันเอง เราเหน็ชอบเฉพาะตรงนี ้ส่วนท่ีไม่ได้ (MOU) กั1ม่



''นายทองดี จอมวงค์ 
ปลัด อบจ.ปฏิบัติหน้าที ่
บายกอบจ.ลำปาง

~ นายบุญเลิศ แส่น่เท่พ 
รองประธานสภาฯ

มติท่ีประขุม

นายบุญเลิศ แสนเทพ 
รองประธานสภาฯ
นายเดฃทวี ศรีวิชัย 
ส.อบจ.อ.เถิน

มีสิฑธท่ีจะนำซยะมาท้ิง ต่างจังหวัดแม้แต่โนจังหวัดลำปางถ้าไม่ได้ (MOU) ก็ไม่มีสิทธิท่ี 
จะนา่ขยะมาทิง้ ก็เน้น,โปตามเกณฑ์ คนท่ีจะมาท้ิงได้คือ ๔๘ หน่วยงานท่ี (MOU) กับ 
ทางอบจ.ลำปางไว้เท่าน้ัน หน่วยงานอ่ืนไม่มีสิทธ์ท่ีจะน่าขยะมาส่งตรงน่ีใต้ เพราะชดัเจน 
อยู่แล้วไม่จำเน้นต้อง (MOU) ต่างจังหวัดเราไม่มี เฉพาะ ๔๘ หน่วยงานท่ี (MOU) กับ 
อบจ.ลำปาง ไว้เท่าน้ันท่ีจะน่าส่งขยะตรงน้ีไต้ถ้าหากว่าหลังจากน้ีไปมีทาง อปท. ต่างๆ 
นา่ขยะมาก็ต้องถือเกณฑ ์๔๘ อปท. และก็ต้องประเมินว่ารับขยะได้อีกหรือไม่ ถ้ารับ 
ไมใต้ก็ไม่มีสิทธิท่ีจะมาท้ิงไต้ให้พอดีไมให้มีขยะมีบีญหาในการบริหารจัดการภายในของเรา 
ถ้าหากมามากเกินเรารับไมใต้ ก็ทำไมใต้ เพราะฉะน้ัน ๔๘ อปท.ก็ต้องมาบริหาร
จัดการให้เสร็จ ทำตารางการเขา้-ออก ของขยะว่าวันนี ้อปท. เขา้กี ่ อปท. เข้าก่ีโมง 
เส้นทาง สายทางตรงน้ีก็จะจัดการให้เรียบร้อยเพือ่ให้ถูกต้องตามระเบียบของก่ารจัดเก็บ 
จึงขอน่าเข้าสู้สภาเพือ่ขอความเหน็ซอบและ มีหลายอปท. ก็เข้าสู่สภาของ อปท.
เรียบร้อยแล้วในกรณทีอ้งถ่ินเขานา่เข้าสภาเสร็จแล้วสว่นของเรายังไม่เข้าสภากจ็ะไม่ 
สอดคล้องกัน คือต้องน่าเข้าสู่สภาท้ัง ๒ สภา ท้ังของผู้ท้ิงและของผู้รับ จึงน่าเสนอต่อ 
สภาเพือ่พจิารณา ขอขอบคุณ
มีสมา่ซิลัท่านใ่ด่อภปรายเพิม่เติมอีกใม่ม”ี ผมจะฃอิมติโนท่ีป่ระขุม
- ขณะน้ีมีสมาซิกอยู่ในท่ีประขุมจำนวน ๒๐ คน ครบองค์ประขุม
- สมาซิกท่านใดเห็นขอบอนุมัติให้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการคิดอัตรา 
ค่าบริการจัดการขยะของศูนย์จัดการขยะมลูฝอยรวมแบบครบวงจรระหว่าง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและหน่วยงานอ่ืน่ 
ในจังหวัดลำปาง รวมจำนวน ๔๘ แห่ง ตามทีฝ่่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ 
จำนวน ๒๐ คน
- สมาซิกท่านใดไม่เห็นขอบอนุมัติให้ ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการคิดอัตรา 
ค่าบริการจัดการขยะของศูนย์จัดการขยะมลูฝอยรวมแบบครบวงจรระหว่าง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและหน่วยงานอ่ืน 
ในจังหวัดลำปาง รวมจำนวน ๔๘ แห่ง ตามท่ีฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ ไม่มี 
เนน้อันว่าทีป่ระขุมแหง่นีม้มีตเิหน็ขอบ จำนวน ๒๐ เสยิง อนุมัติให้ทำบันทึก
ขอ้ตกลงความรว่มมอืการคดิอตัราคา่บรกิารจดัการขยะของศนูยจ์ดัการขยะมลูฝอย 
รวมแบบครบวงจรระหวา่งองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัลำปางกบัองคก์รปกครองสว่น 
หอ้งถิน่และหนว่ยงานอืน่ในจังหวัดลำปาง รวมจำนวน ๔๘ แห่ง ตามทีฝ่า่ย 
บริหารแถลง ไมเ่หน็ชอบจำนวน - เสยิง งดออกเลยิงจำนวน - เสยีง
มีสมาซิกท่านใดจะเสนอในวาระน้ีอีกหรือไม่
- ขอเซิญท่านเดขทวี ศรีวิชัย
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาซิกสภาองค์การ 
บรหิารสว่นจงัหวดัลำปางทกุทา่น กระผมนายเดชทว ี ศรวีชิยั สมาซกิสภาองคก์าร 
บริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเถนิ ผมขออนญุาตขอผ่านทางทา่นประธานสภาไปทางยัง 
ผูบ้รหิารผมจะขอเอกสารการตรวจงานในโครงการเขตอำเภอเถนื เขต ๒ จำนวน ๒ 
โครงการท่านเลขาฯกรุณาบันทึกไว้ด้วยโครงการแรกซือ่โครงการถนนคอนกร่ีตเสริม
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เหล็กบ้านเสลียมหวาน เช่ือมถนนเกินทุ่งสะเลียม งบประมาณสองล้านบาท ขอ 
รายละเอยีดเกีย่วกบัคณะกกรมการตรวจงาน โครงการที ่ ๒ ช่ือโครงการถนนลูกลังบด 
อดัเพือ่การเกษตรสายบา้นกุม่เนิง้สะพานหนิหว้ยกองหลวง งบประมาณสองล้านบาท 
ทัง้นีท้ัง้นัน้ทีผ่มจะขออนญุาตขอเอกสารประกอบตรงนีไ้มไ่ด้มเีจตนาเปน็อย่างอืน่หรือ- 
จะไปกล่ันแกล้งใคร แตทัผ้มอยากไดเ้อกสารนีเ้พือ่ปกฟอ้งองคก์รของเรา เนือ่งจากได ้
ข่าวไม่คอ่ยดี และบงัเอิญสายตาไปเหน็สิง่ไมค่่อยจะดี ถ้าหากงานตรงน้ีผ่านไปโดยไม่มี 
อะไรเกดิขึน้หรือว่าฝา่ยหนึง่ฝา่ยใดอาจจะขาดตกบกพร่อง ท่ีมองไม่เห็น ผมว่าอนาคต 
อาจจะสง่ผลถงึรปูแบบองคก์รของเรา เพราะฉะน้ันผมยืนยันตรงน้ีว่าไม่ได้มีเจตนาไม่ดี 
กับใคร ผมอยากจะทราบแนวทางปฏบิตัแิละผลการรายงานของคณะกรร'มการตรวจ 
การจา้ง ขอขอบคุณ 
-ฃอเขญิฝา่ยบรหิาร

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาชิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ขอขอบคุณถือเป็นส่ิงท่ีดีเราเป็นตัวแทนของประซาซน 
ทจะต้อ'งช่วยกันิตร่วจส่อบในการัดำเนินิก๊ารืเป็นิไ'ปตามรืายการืการดำเนินงานท่ีกัาหนด 
ไว้หรือไม่ เปน็ธรรมาภบิาลท ี่เราจะพงึประสงค ์ พงึทำอยูแ่ลว้ เมือ่วานปปซ.ก ็จะมาขอ 
เอกสาร ซึง่ความก้าวหนา้ในการตรวจสอบเขาก้าวไปไกลแล้ว ในการจดัทำแผน
ในการจดัซือ้จดัจา้งเราสง่ไปใหส้ตง. ซ่ึงสตง. ส่งไปทาง ปปซ. ใหต้รวจสอบกอ่นการ 
ดำเนนิการกอ่สรา้ง โครงการทีจ่ะตอ้งดำเนนิการตรวจสอบตอนนีต้ามที ่ ปปซ. ส่งมา ก็ 
จะมกีารสุม่ตัวอย่างอยู่ ๖ โครงการ ตวัอย่างเขน่ ๑.โครงการสร้างสะพานคอนกรีตเสริม 
เหล็ก บา้นศรีบญุเรือง ตำบลแม่สุก อำเภอแจห้ม่ ๗๒๓,๐๐๐ บาท ๒.โครงการก่อสร้าง 
คอนกรตีเสริมเหลก็ บ้านหมู่ท่ี ๖ เชือ่มแหลง่ทอ่งเทีย่วบา้นทรายนอน ตำบลหลวงใต ้
อำเภองาว ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ๓.โครงการก่อสร้างหนิคลุกบดอัดแนน่ บ้านก่ิวหมู่ท่ี ๑ 
ถึงบ้านปาตันเหนือ หมู่ท่ี ๔ บ้านปาตัน ๓,๔๐๐,๐๐๐ บาท ๔.โครงการสร้างหินคลุกบด 
อัดแน่น บา้นโปงขวาก หมู่ท่ี ๔ ตำบลแมส่นั อำเภอหา้งฉตัร ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท ๔. 
โครงการลกูรังบดอัดแนน่ บ้านใหม่พัฒนา หมู่ท่ี ๘ ตำบลแจซ้อ้น บา้นปาขาม หมูท่ี ๑ 
ตำบลหัวเมือง อำเภอเมอืงปาน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท และ ๖.โครงการปรับภูมิทัศน์เทลาน 
คอนกรตีเสรมิเหลก็ระบบไฟสอ่งสวา่ง บา้นหมูท่ี ่ ๒ บา้นนาแกว้ อำเภอเกาะคา 
๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตอนนีท้ีเ่ราสง่รายงานการจดัซือ้จดัจา้งไปยงั ปปข. ขอดำเนนิการ 
ทาง สตง. ก็ส่งให้ ปปซ.ขอไปตรวจสอบดำเนนิการก่อน เขาก้าวไปไกลแล้ว กถึ็อว่า 
เป็นส่ิงท่ีดีทีต้องทำร่วมกันในการตรวจสอบ เข้าไปดูพ้ืนท่ีก่อนว่าทาง อบจ.ทำจริงหรือไม่ 
ในพ้ืนท่ี อ.แม่ทะ ก็มีฟ้ญหาเขาสุ่มไปดูก่อนว่าพ้ืนท่ีดำเนินการไม่มี แต่ผมก็ยืนยันว่ามี 
พรุ่งน้ีนัดกันไปลูว่าอยู่ตรงไหน ต้องพึงระวังในการตรวจสอบ วันน้ีเขาไปไกลกว่าเรา 
เขาตรวจสอบกอ่น เราผมยงัไมรู่อ้ยูต่รงไหนแตเ่ขารูแ้ลว้วา่พืน้ทีก่อ่สรา้งโครงการอยู ่
ตรงไหน น้ันก็เป็นส่ิงท่ีดีท่ีท่านเดซทวี ศรีวิชัย ทีฃ่อเอกสารตา่งๆ ไปตรวจ■ สอบ เปน็การ 
ไปตรวจสอบอีกคร้ังว่าเป็นไปตามแบบแปลนหรือไม่ ช่วยกันตรวจสอบ เป็นนโยบายของ 
อบจ.อยู่แล้ว ถ้าไม่ถูกต้องท่านก็สามารถติติงได้ เพราะเปน็เจา้ของพืน้ทีด่ำเนนิการได ้
ต้องร่วมมือกัน ต้องขอขอบคุณและยินดี ขอถ่ายเอกสารท่ีกองช่างหรือท่ีห้องพัสดุได้เลย



''นายทองด ี จอมวงค ์
ปลัด อบจ.ปฏิบ้ตหน้าท่ี 
นายกอบจ.ลำปาง 
นายบญุเลศิ แสนเทพ 
รองประธานสภาฯ 
นายบญุเชดิ พรมศร 
ส.อบจ.อ.หา้งฉตัร

เป็นการประสานภายในท่ี!ม่เป็นทางการ เอาแบบแปลน สัญญาไปดู สามารถทำได้ 
ฃอฃอบคุณ

-ขอเชิญท่าน บุญเชิด พรมศร

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาชิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทกุทา่น ผมนายบญุเชดิ พรมศร สมาชิกสภาองค์การบริหาร 
สว่นจังหวัดลำปาง เขต อำเภอหา้งฉตัร ผมอยากจะสอบถามทางฝา่ยบรหิารหรอืทา่น 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นท้ังปลัดเป็นท้ังนายกท้ังสองตำแหน่ง แต่ขอ 
พดูตำแหนง่เดยีว เนือ่งจากผมไดรั้บประสานจากเทศบาลตำบลหา้งฉตัรแมต่าล ได้ทำ 
หนังสือมาขอสนับสนุนงบประมาณประสานผ่านผมมา ผมกึได้ประสานท่านนายกแล้ว มี 
หนังสือประซาคมอะไร ทุกอย่างทุกส่วนแล้ว เนือ่งจากว่าปทีีผ่่านมาซาวนาได้รับความ 
เดอืดร้อน ฝายไมเ่สยีหาย แตล่ำเหมอืงเสยีหาย นํา้ไมไ่ด้เข้าทุ่งนา ปีน้ีไม่ได้เก่ียวข้าว 
เลยขา้วตายหมด ตอนน้ัน มาประสานกบัฝา่ยบริหารอย่างรีบตว่น ฝ่ายบริหารได้
ใหค้ว่ามกรุณา่ได้ม¥ี นังสือ่ให้กอ'งซ้างไฟ้สาริวิจแลิะอิอกใเบบิประมาณการ' จริง  ๆ แล้ว 
งบประมาณตรงนีไ้มต่อ้งทำประซาคมกไ็ดเ้พราะเปน็เหตอุทุกภยัทำเร่งดว่นได ้ แต่กอง 
ซา่งบอกว่าต้องให!้ปทำประซาคม ผมก็ได้ประสานมาให้ทุกอย่าง ได้รับการประสานกับ 
ซาวบ้านจนตอนน้ียังไม่ได้!ปซ่อมให้เขา ขา้วตายหมด ผมก็ได้รับการประสานจาก
ซาวบา้นไดร้บัเดอืนรอ้นจากอทุกภยัครัง้นี ้จำนวน ๔-๔ ราย พืน้ทีน่าประมาณเกอืบ 
ร้อยไร่ ผมประสานกบัฝา่ยบริหาร ฝา่ยบริหารกท็ำหนงัสอืใหผู้อ้ำนวยการกองซา่งแลว้ 
ผู้อำนวยการก็ได้ส่งซ่างออกไปสำรวจแล้ว ๔-๔ คร้ัง ไปอะไรเม่ือไปแล้วก็ไม่ดำเนินการ 
ผมก็ได้สอบถามผู้อำนวยการกองซ่างว่าทำไมไม'ดำเนินการ ท่านก็บอกว่าคนท่ีไปสำรวจ 
ไม่ใซ่ซ่าง ถ้าหากไมใซ่ซ่างจะส่งไปทำไม เสยีคา่ภาษขีองเราไปจา่ยเงินเดอืนทำไม เม่ือให้ 
เด็กไปสำรวจ สำรวจแลว้ทำไมไมท่ำตอ่กต็ดิซดัอยูอ่ยา่งนี ้จนถึงตอนน้ีผมปํระสานทาง 
ฝา่ยบริหารทา่นนายก ท่านนายกก็บอกว่าทำหนังสือไปแล้ว อนุนัติให้ดำเนินการแล้ว แต่ 
ไปตดิอยูท่ีก่องซา่งไมท่ำงานเลย ความเดอืนรอ้นของซาวบา้น ตรงนี ้ เราเปน็องคก์ร 
ใหญเ่พราะเกนิศกัยภาพซองเทศบาล งบประมาณเยอะกวา่ไดร้บัความกรณุาจากฝา่ย 
บริหารจากท่านนายกแล้ว แต่กองซ่างสมัยนายซ่างอมรนนท์ และนายซ่างอีกหลายๆ คน 
ไป และตอ่มานายซา่งมงคล ไปสำรวจมาอีกก็ยังไม,ทำงานอกี จนถึงทุกวันน้ีซาวบ้านก็ 
สอบถามผมอยู่ตลอด อยากใหฝ้า่ยบริหารซว่ยดำเนนิการใหด้ว้ย เพราะความเดอืดรอ้น 
ของซาวบ้านจริง  ๆ ถ้าเรายังไม่ซ่อมให้กับซาวบ้าน ปีหนา้ซาวบ้านก็ไม่สามารถทำนาได้ 
อีก จริง  ๆ พวกเราทัง้นัน้ไดป้ระสานดว้ยวาจากด็ ื พยายามจะไมพ่ดูในสภาฯ แต่ทนไม่ 
ไหวจริง  ๆ เม่ือมาประสานก็ได้รับปากว่าจะทำให้แต่ไม่ทำซักทีซ่างไปท่ี!หนหมด
ทำไมไม่ทำงาน ถ้าทำไม่เป็น ไม่ต้องทำออกไปเลยประกาศรับสมัครซ่างใหม่ ถาม
ผู้อำนวยการกองซ่าง ก็บอกว่าซ่างท่ีไปสำรวจคือเป็นเด็ก ถ้าไม่เป็นงานแล้วรับเข้า
มาทำไมจ่ายเงินเดือนให้ทำไม เป็นส่ิงท่ีไม่ถูกต้อง ทางฝา่ยบริหารตอ้งรีบดำเนนิการ แล้ว 
โครงการในพ้ืนท่ีอำเภอห้างฉัตรต้ังแต่ ปี ๖๔๖๐ โครงการยังไมด่ำเนนิการเลย ปี ๒๔๖๑ 
อีก ๔ โครงการยงัไมด่ำเนนิการ ปี ๒๔๖๒ ยงัไมต่อ้งพดูถงึ งบประมาณตัง้แตป่ ี
๒๔๖๐ ปี ๒๔๖๑ อีก ไม่รู้ว่าติดขัดอะไรตรงไหน จาการตดิตามกบ็อกว่าจะดำเนนิการ



''นายบญุเชดิ พรมศร 
ส.อบจ.อ,หา้งฉตัร

นายบญุเลศิ แสนเทพ 
รองประธานสภาฯ 
พ.ต.ท.พมลิ คงทอง 
ส.อบจ.อ.แม่พริก

นายบญุเลศิ แสนเทพ 
รองประธานสภาฯ

ปดีประชุม

ถนนลาดยางก่อนช่างมีไม่เพียงพอ ปี ๒๕๖๑ ถนนลาดยาง จากเงนิกู ้กสอ.ท่ีพ่ึงกู้เงินไป 
ปี ๒๕๖๒ แตนโครงการป ี ๒๕๖๑ ยงัไมด่ำเนนิการเลย นีป่น็หนว่ยงานของเราทีจ่ะ 
บริการให้กับซาวบ้านเดินทางไปตามถนน หรอืว่าฝาย สะพาน ถ้าเรารีบสร้างใหข้าวบา้น 
กส็ามารถเดินทางได้สะดวกสบาย แต่ตรงน้ีติดขัดไปหมด เดีย๋วกจ็ะเขา้หนา้ฝนอกี เกิด 
ความเสยีหายอกี อยากฝากทา่นประธานสภาผ่านไปยังผู้บริหารใหช่้วยรีบแกไขใหด้้วย 
ส่วนอ่ืนก็คงไม่มีอะไร ขอขอบคุณ 
-ฃอเซิญท่านพิมล คงทอง

เรียนท่านรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาขิกสภา 
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปางทกุทา่น และทา่นรกัษาราชการแทนนายกองคก์าร 
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง ตามท่ีผมได้น่ังพิงเพ่ือนสมาขิกได้อภิปรายไปแล้วบ้ัน ผมไม่ได้ 
สงสารเพือ่นสมาขกิ แตผ่มสงสารขาวบา้น ดังบ้ัน ขอฝากฝา่ยบรหิารดว้ยวา่'ถา้มกีรณ ี
แบบนี ้ขอความกรณุาทา่น ถา้เรง่รดัใหไ้ดช้ว่ยเรง่รดั เพือ่เปนีภาพลกัษณทีีด่ใีหก้บั 
องค์กรของเรา สำคัญท่ีสดุเราจะได้ดูแลขาวบ้านได้ โดยเฉพาะทีท่า่นสมาขิกได้อภิปราย 
มา ต่ามท่ีผ่มได้น่ังพิง'ไม่มีหน่วยงานไหนหรอกท่ีส่งช่างไปสามคร้ังส่ีคร้ังแล้วงานไ"มเด๋ีน ก็" 
ขอฝากไว้ด้วยอายท้องถ่ินเล็ก  ๆ อายเทศบาล อบต. ขอขอบคุณ 
- มีสมาขิกท่านใด จะเสนอในวาระน้ีอีกหรือไม่ ขอเชิญ
-ไม่มี ผมขอปิดประชุม 

เวลา ๑๒.๕๕ น.

(ลงข่ือ) ๕ะy ^ “ ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายปีญญา สุริยะ)

นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ

(ลงข่ือ) <ะ * ผู้ตรวจทานรายงาบก่ารประชุม
(นางสมพร กาไวย์)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำปาง



คณะกรรมการตรวจรายงานประชมุ 
- ไดต้รวจรายงานการประชมุสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง 

สมยัสามญั (สมัยท่ี ๑) ประจำป ี พ.ศ.๒๕๖๒ 
เสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ เม่ือวับท่ี ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ประธานกรรมการ

กรรมการ

•(•ลงซ่ือ)-

(ลงซ่ือ)

(ลงซ่ือ)

—  ■ •ถึงแก่กรรม- "  - กรรมการ
(นายนิรันดร ฟ้ญฤทสิฟว)

กรรมการ
(นายอำนวย / 3รญาณกุล)

กรรมการ
นา่ยเซน ปานลังฃ์)

(ลงซ่ือ) กรรมการ
(นางสาวมนชยา ซรากร)

(ลงซ่ือ) ^ ะ ? * กรรมการ/เลขานุการ
(นาฮมตั?ะะ ธรริรีฑงค์)

ไดเ้สนอรายงานการประชมุสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง สมยัสามญั (สมยัที ่ ๑) ประจำป ี พ.ศ.๒๕๖๒
ต่อสภาองคก์ารบริหารสว่นจงัหวัดลำปาง เพือ่รบัรองรายงานการประชมุตามขอ้ ๓๓ แหง่ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 
วา่ดว้ยขอ้บงัคบัการประชมุสภาทอ้งถิน่ พ.ศ.๒๕๔๗ และทีแ่กไ้ขเพิม่เติม ฉบับท่ี ๒ พ.'ศ.๒๕๕๔ เมือ่คราวประชมุสมยั 
วิสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว

(บายพิษณพุล ประสาน)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

/


